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. 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 

ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 34,535 คน 
จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง 26,654 คน 
จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและอยู่ในที่ประชุม 1,893 คน 
กรรมการดำเนินการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน 

1. นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานกรรมการ 
2. นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายธนชัย ร้อยศรี   รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 
5. นายชาติชาย ภุมรินทร์            กรรมการดำเนินการ 
6. นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล  กรรมการดำเนินการ 
7. นายมิ่งศิษฐ์ ศุภธาเสฏฐ ์  กรรมการดำเนินการ 
8. นายมนตรี ยันตรวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 
9. นายมงคล         ตรีกิจจานนท์  กรรมการดำเนินการ 
10. นายพีระพล ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 
11. นายสมชาย อักษรภักดิ์       กรรมการดำเนินการ 
12. นายวิรัช  วังจันทร์   กรรมการดำเนินการ 
13. นายรณภา  ทองโปร่ง   กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
14. นายธีรภาพ เจริญสมบัติ            กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจิรพันธ์  จันทรพิทักษ์   ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 
2. นายสุรพล สิงห์สุข   ผู้ตรวจสอบกิจการ  
3. นายวีระพงษ์    กิตติพิทยากร  ผู้ตรวจสอบกิจการ  
4. นายวินัย  เกียวจันทึก  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5. นายศิลป์ชัย รักษาพล  ผู้แทนผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ บริษัท สามสิบสี่ออดิต จำกัด 
6. นายสิทธิพันธ์  เลาหโรจน์กุล   ผู้จัดการ สอ.กฟภ. 

(ร่าง) 
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7. นางสาวปณาลี  อุดมทรัพย์   รองผู้จัดการ สอ.กฟภ. 
8. นางสาวอุไร  คชรินทร์   ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ. 
9. นางสวรรณ  วิจิตรสุข   ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.กฟภ. 

 
เปิดการประชุมเวลา 09.00 น. 
 
เลขานุการ  :     ท่านสมาชิกทุกท่านผมนายรณภา ทองโปร่ง เลขานุการและกรรมการดำเนินการ ในวันนี้เป็น                 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยจะมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ  
 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน :  ในระเบียบวาระที่ 1 จะมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบทั้งหมด 5 เรื่อง โดยในเรื่องที่ 1 ถึง เรื่องที่ 3 
ขออนุญาตให้ทางเลขานุการได้ดำเนินการให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 
เรื่องท่ี  1 ประธานและคณะกรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567  
เลขานุการ  : ในปีน ี ้จะมีคณะกรรมการดำเน ินการที ่ต ้องพ้นจากตำแหน่ง เน ื ่องจากอยู ่ครบตามวาระ                          
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 74 และ 75(1) จำนวน 8 ท่าน โดยประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ จำนวน                  
5 ท่าน ที่ต้องเว้นวรรค 1 ปี ตามรายชื่อ ดังนี้ 
 

1. นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ (เว้นวรรค 1 ปี) 
2. นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองประธานกรรมการดำเนินการ (เว้นวรรค 1 ปี) 
3. นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 
4. นายรณภา ทองโปร่ง กรรมการดำเนินการและเลขานุการ (เว้นวรรค 1 ปี) 
5. นายชาติชาย ภุมรินทร์ กรรมการดำเนินการ  
6. นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล กรรมการดำเนินการ  
7. นายสมชาย อักษรภักด์ิ กรรมการดำเนินการ (เว้นวรรค 1 ปี) 
8. นายวิรัช วังจันทร์ กรรมการดำเนินการ (เว้นวรรค 1 ปี) 
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เรื่องท่ี  2 ผลการจัดอันดับสหกรณ์ที่มีค่าสูงสุดทางการเงิน ประจำปี 2566 

เลขานุการ  : ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทำสารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน 10 อันดับสหกรณ์ประจำปี 2566 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทางการเงินที่เกิดขึ้นในขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ติด 1 ใน 10 ของการจัดอันดับ จำแนกตามปริ มาณธุรกรรมต่าง ๆ ตามที่              

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด ดังนี้ 
 

รายการ 
อันดับ 

ปี 2566 ปี 2565 

ทุนเรือนหุ้น 2 2 

ทุนดำเนินงาน 3 3 

รายได้ทั้งสิ้น* 2 3 

กำไรสุทธิ* 2 3 

จำนวนสมาชิก  6 6 

ทุนสำรอง* 7 8 

ทุนสหกรณ์ 2 2 

 

เรื่องท่ี  3 ผลการจัดระดับช้ันความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2567 

เลขานุการ  : ตามที ่กรมส่งเสร ิมสหกรณ์ร ่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดเกณฑ์การจ ัดระดับชั้น                  

ความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2567 (เป็นการประเมินปีแรก) แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย  

    ชั้น 1 คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจได้มีประสิทธิภาพ 

    ชั้น 2 คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน 

    ชั้น 3 คือ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องยกระดับความเข้มแข็ง   
  

 ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินระดับความเข้มแข็งประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 

    มิติที่ 1 คือ ความสามารถในการให้บริการสมาชิก 

    มิติที่ 2 คือ ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 

    มิติที่ 3 คือ ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 

      มิติที่ 4 คือ ประสิทธิภาพของการบริหารงาน  
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 โดยในปี 2567 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้แจ้งผลการประเมินการจัด

ระดับชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2567 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า  

ส่วนภูมิภาค จำกัด อยู่ในระดับ “ชั้น 2” ซึ่ง สอ.กฟภ. ได้คะแนนเต็มในมิติที่ 3 ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร 

และมิติที่ 4 ประสิทธิภาพของการบริหารงาน 

ประธาน  : ในเรื ่องที ่ 3 ผลการจัดระดับชั ้นความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกร ประจำปี 2567                     

อาจมีสมาชิกหลายท่านตั้งข้อสังเกต ที่ สอ.กฟภ. ถูกจัดอยู่ในระดับชั้นที่ 2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาเข้าสู่

มาตรฐาน ซึ่งทาง สอ.กฟภ. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เนื่องจากในมิติที่ 1 และมิติที่ 2 สอ.กฟภ. ได้รับคะแนนต่ำ โดยสรุป

สาเหตุดังนี้ 

 มิติที ่ 1 ความสามารถในการให้บริการสมาชิก คะแนนที่ไม่ได้คือการตั้งทุนสาธารณะประโยชน์     

ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จากการตรวจสอบ สอ.กฟภ. มีการดำเนินการใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ทุกปี  แต่ไม่ได้               

ตั้งทุนสาธารณะประโยชน์ เนื่องจาก สอ.กฟภ. ตั้งทุนสาธารณะประโยชน์ไว้มากและเพียงพอที่จะใช้  อีกหลายปี            

ทำให้ไม่ได้ตั้งทุนนี้ในปีที่ผ่านมา อาจต้องแก้ไขโดยตั้งทุนนี้ในจำนวนที่ต่ำประมาณ 500-1,000 บาท เพ่ือแสดงให้เห็น

ว่า สอ.กฟภ. ได้มีการตั้งทุนสาธารณะประโยชน์ เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน 

 มิติที ่ 2 ปัจจัยหลักที่ทำให้ได้คะแนนต่ำ เนื่องจากทุนสำรอง โดยที่แต่เดิมยังไม่มีผลกระทบจาก         

หุ้นกู้บริษัทการบินไทย สอ.กฟภ. จะจัดทุนสำรองอย่างมีเป้าหมายโดยจัดทุนสำรองประมาณ 12% ของกำไรสุทธิ 

(ตามกฎหมายกำหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่า 10%) แต่เนื่องจากในปี 2563-2567 ผลกระทบจากหุ้นกู้การบินไทยยังคงมีอยู่ 

ทำให้มีผลกระทบต่อผลประกอบการของ สอ.กฟภ. และจัดสรรทุนสำรองก็จะได้เพียง 10% ตามกฎหมายกำหนด   

ทำให้คะแนนส่วนนี้ต่ำลง คาดว่าในปีต่อไปผลกระทบจากหุ้นกู้การบินไทยจะลดลง และในเดือนมิถุนายน 2568               

หุ้นการบินไทยจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ การตั้งด้อยค่าหุ้นการบินไทยปีละ 141 ล้านบาท (ปี 2564-2566) 

รวม 423 ล้านบาท สามารถบันทึกกลับเข้าเป็นกำไรได้ ทำให้การตั้งทุนสำรองจัดสรรได้มากข้ึน 

 

เรื่องท่ี  4 รายงานการติดตามหนี้หุ้นกู้การบินไทย 

ประธาน  : การติดตามหนี ้หุ ้นกู ้การบินไทย ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื ่องตั ้งแต่ปี 2564 ในปี 2567                   

มีรายละเอียดและการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้  
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 1. ผลการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ  

   ในปี 2567 บริษัท การบินไทยฯ มีผลการดำเนินการมีกำไรเปรียบเทียบกับปี 2566 ได้ดังนี้  

 ปี 67 (9 เดือน) ปี 67 (ทั้งปี) ปี 66 (ทั้งปี) 
* กำไร (เฉพาะบริษัท) 15,140.78 - 29,204.58 
* กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอ่ืน 54.43 - (1,108.19) 
* กำไรสุทธิ 15,195.21 - 28,096.39 
    

 ในไตรมาสที ่  3 งบประมาณของการบินไทย ในปี 2567 ช ่วง 9 เด ือน มีกำไรส ุทธ ิประมาณ                      

15,195 ล้านบาท เทียบกับปี 2568 ทั้งปีได้กำไรประมาณ 28,000 ล้านบาท แต่เมื่อ 2 วันที่ผ่านมาทางการบินไทย              

ได้ประกาศงบปี 2567 ทั้งปี สรุปว่าขาดทุนประมาณ 26,000 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากมีรายจ่ายที่เกิดครั้งเดียวจาก

การปรับโครงสร้างหนี้การแปลงหนี้เป็นทุน โดยต้องตัดกำไรทางบัญชี (ขาดทุนทางบัญชี) ประมาณ 45,271 ล้านบาท                

เพราะเดิมราคาพาร์อยู่ที่ 10 บาท แต่การขายในการแปลงหนี้ เป็นทุนราคาอยู่ที่ 2.54 บาท ทำให้ขาดทุนทางบัญชี     

หุ้นละ 7.56 บาท 

 2. การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ และการออกจากแผนฟื้นฟูฯ 

     บริษัท การบินไทยฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปตามแผนฟื้นฟูฯ ทุกประการ โดยใน                

ปี 2567 ดำเนินการถึงข้ันตอนการเพ่ิมทุน โดยนำหุ้นเพิ่มทุนมารองรับการแปลงหนี้เป็นทุน และเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน

ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 

     2.1 การแปลงหนี้เป็นทุน 

         การแปลงหนี้เป็นทุนทั้งหนี้จากหุ้นกู้ (บางส่วน) และหนี้จากดอกเบี้ยตั้งพักในราคาหุ้นละ 

2.5452 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตลาดหลักทรัพย์รับรองการถือหุ้นของเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567  

     2.2 การขายหุ้นเพิ่มทุน 

         บริษัทตั้งเป้าว่าจะขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม พนักงานและบุคคลในวงจำกัดทั ้งสิ้น 

9,822.49 ล้านหุ้น แต่มีผู้ซื้อหุ้นจำนวน 5,131.07 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.48 บาท ซึ่งได้จดทะเบียนเพิ่มทุนในส่วน

นี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 
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     2.3 บริษัท การบินไทยฯ มีแผนที่จะออกจากแผนฟื้นฟูฯ ดังนี้ 

         - กำหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือรับรองงบปี 2567 และแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ประมาณ

เดือนมีนาคม - เมษายน 2568  

         - เสนอต่อศาลฯ เพื่อขอออกจากแผนฟื้นฟูฯ ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2568 

           - เสนอตลาดหลักทรัพย์เพ่ือนำหุ้นกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประมาณเดือนมิถุนายน 2568 

 3. ข้อมูลการถือครองหุ้น 

   ภายหลังจากการเพิ่มทุนตามข้อ 2.1 และ 2.2 บริษัทมีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด 28,303.29 

ล้านหุ ้น โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่รวม 38.90% หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4.04% เมื ่อรวม

กระทรวงการคลังและหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจจะเป็น 42.94%  

  สอ.กฟภ.ถือหุ้นกู้ 414.359 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.46%  

 4. บันทึกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับการตั้งด้อยค่าหุ้นกู้ 

   จากข้อมูลผลประกอบการของบริษัท การบินไทย ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งข้อมูลการเพิ่มทุน         

ที่เสร็จเรียบร้อยและมีแผนการขอออกจากแผนฟื้นฟูฯ และแผนการกลับเข้าซื้อ - ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ที่ชัดเจน  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ กษ 0404/ว2 ลว. 2 มกราคม 2568 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์         

ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังการแปลงหนี้หุ ้นกู้ และดอกเบี้ยตั้งพักเป็น                  

หุ้นสามัญ มีข้อสรุปเกี่ยวกับการรับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้ บริษัท การบินไทยฯ ดังนี้   

   1. ปี 2567 สอ.กฟภ. ไม่ต้องตั้งการด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทย (ปีละ 141 ล้านบาท) 

   2. ส่วนที่ตั้งด้อยค่าไว้ เมื่อปี 2564 – 2566 รวม 3 ปี 423 ล้านบาท (3 x 141 ล้านบาท) ให้คง  

การตั้งด้อยค่าไว้ก่อนจนกว่า บริษัท การบินไทยฯ จะกลับเข้าสู่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และไม่เข้าลักษณะที่

จะไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ 

   จึงสรุปได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากหุ้นกู้การบินไทย ซึ่งเดิมมี 2 ส่วน คือ การต้องตั้งด้อยค่าปีละ 141 

ล้านบาท และการสูญเสียผลตอบแทนการลงทุน คิดเป็น 2.19% (3.69% – 1.5%) หรือประมาณปีละ 41.02            

ล้านบาท (1,873.033 x 2.19%) นั้น ในส่วนของผลกระทบเรื่องการตั้งด้อยค่า ก็จะหมดไปเนื่องจากตั้งแต่ปี 2567  

เป็นต้นไป ไม่ต้องนำกำไรสุทธิของแต่ละปี จำนวน 141 ล้านบาท ไปตั้งการด้อยค่าหุ้นกู้แล้ว  ทำให้มีกำไรสุทธิ               

เต็มจำนวนที่ทำได้ในแต่ละปี ส่วนเงินที่ตั้งการด้อยค่าของปี 2564 – 2566 รวม 3 ปี จำนวน 423 ล้านบาท ก็คาดว่า

จะนำมาเป็นรายได้ของปี 2568 ได้ เพราะตามแผนงานบริษัท การบินไทยฯ กำหนดจะกลับเข้าสู ่การซื ้อขาย                   
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ในตลาดหลักทรัพย์ประมาณเดือนมิถุนายน 2568 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบจากหุ้นกู ้การบินไทย ในส่วนของ                    

การตั้งการด้อยค่าหมดลงแล้ว ปัจจุบันจึงคงเหลือผลกระทบเรื่องเดียวคือเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจาก

มูลหนี้ที่เหลือจะได้รับดอกเบี้ยเพียง 1.5% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนเงินทุน (2.95%) และต่ำกว่าดอกเบี้ยที่จะได้รับ                

เมื่อนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ (3.69%)  

 5. สรุปข้อมูลการถือหุ้นสามัญ และหนี้หุ้นกู้คงเหลือ ของ สอ.กฟภ. 

    ภายหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุนเรียบร้อยแล้ว สอ.กฟภ. ถือครองหุ้นสามัญ และเป็นเจ้าหนี้          

บริษัท การบินไทยฯ ดังนี้  

มูลหนี้เดิม (ลบ.) 
ข้อมูลปจัจบุัน 

การชำระคืน - ผลตอบแทน 
สถานะ มูลค่า(ลบ.) 

หนี้หุ้นกู้  2,820.000 หนี้หุ้นกู้     1,873.033 - ทยอยชำระคืนตั ้งแต่ธ ันวาคม 2571-2579 ตามตาราง
ด้านล่างได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อป ี

 หุ้นสามัญ  372.059  ล้านหุ้น 946.967  
ดอกเบี้ยตั้งพัก 
107.662 

หุ้นสามัญ    42.300  ล้านหุ้น       107.662 

  รวมหุ้นสามัญ 414.359 ล้านหุ้น  - ขายได้ 25% (103.589 ล้านหุ้น) ประมาณธันวาคม 2568 
  (หุ้นละ 2.5452 บาท)  - ขายได้ 75% (310.770 ล้านหุ้น) ประมาณมิถุนายน 2569 
    มีโอกาสได้รับเงินปันผล 
รวม 2,927.662  2,927.662  

 

ตารางการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ 

วันครบกำหนด ธ.ค.71 ธ.ค.72 ธ.ค.73 ธ.ค.74 ธ.ค.76 ธ.ค.79 รวม 

จำนวน (ล้านบาท) 110 500 170 500 180 413.04 1,873.04 

 

เรื่องท่ี  5 วิเคราะห์การดำเนินงานภายใต้กฎกระทรวง เรื่อง การฝากเงินและการลงทุนฯ พ.ศ. 2567  

1. ข้อมูล 
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวง เรื ่อง การฝากและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ               

พ.ศ. 2567 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 นั้น 
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สาระสำคัญหลักของกฎกระทรวงดังกล่าวที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของ สอ.กฟภ. คือการกำหนด

กรอบวงเงินการลงทุนรวมกันแล้วต้องไม่เกินทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง ของสหกรณ์ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2567 สอ.กฟภ. มีทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง รวม 29,508 ล้านบาท แต่มีการลงทุนทั้งหมด 44,129 ล้านบาท จึงสรุปได้

ว่า สอ.กฟภ. ลงทุนเกินกรอบวงเงินที่กฎกระทรวงกำหนดอยู่ 14,621 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ได้สรุปผลกระทบที่จะเกิด

กับสหกรณ์และแจ้งสมาชิกตามจดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น 

การออกกฎกระทรวงมาถือใช้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เหตุผลว่าเพื ่อป้องกันความเสี ่ยงในการลงทุน                 

โดยจากการรวบรวมข้อมูลสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจำนวน 8 แห่ง มีข้อมูลสรุปได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2567 
สอ. 

กฟผ. 
สอ. 

กฟภ. 
สอ. 

กฟน. 
สอ. 

ปตท. 
สอ. 
มธ. 

สอ. 
มก. 

สอ. 
มม. 

ชสอ. 

เงินลงทุน  144,214 42,404 29,051 38,462 26,741 39,376 50,524 62,747 

ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง 62,325 28,545 12,231 8,771 9,232 13,448 27,613 38,377 

เงินลงทุนมาก(น้อย)กว่า 81,889 13,859 16,820 29,691 17,509 25,928 22,911 24,370 

เงินลงทุน/ทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง 2.31 1.49 2.38 4.39 2.90 2.93 1.83 1.64 

ที่มา : ข้อมูลในงบการเงินฉบับย่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ (รวบรวมโดย ชสร.) 

 อัตราส่วนเงินลงทุนต่อทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง เป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นว่าแต่ละสหกรณ์มีการลงทุนเพื่อสร้าง

รายได้ต่อทุนเรือนหุ้นมากน้อยเท่าใด ถ้าค่าอัตราส่วนสูงก็แสดงว่าสหกรณ์นั้นมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ เพื่อทำกำไร          

ต่อหุ้นสูง กว่าสหกรณ์ที่มีอัตราส่วนต่ำ แต่เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง ดังนั้นสหกรณ์ที่มีอัตราส่วนสูงก็จะต้อง           

รับความเสี ่ยงในการลงทุนที ่สูงกว่าเช่นกัน และอาจจะเป็นด้วยเหตุผลในเรื ่องความเสี ่ยงดังกล่าวจึงทำให้           

นายทะเบียนสหกรณ์ออกกฎกระทรวงข้างต้นมาบังคับใช้ 

 อย่างไรก็ตามกรอบวงเงินตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนดเป็นสิ่งที่น่าจะไม่ถูกต้อง เพราะเงินของสหกรณ์มิได้

มีเฉพาะเพียงทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง แต่ยังมีเงินฝากของสมาชิกด้วย ดังนั้นหากสหกรณ์มีเงินฝากมากกว่าเงินให้

สมาชิกกู้ก็ควรจะมีสิทธิที่จะนำเงินฝากส่วนเกินจากเงินกู้ไปลงทุนได้ด้วย 
 

2. การดำเนินการ 
จากการประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อซักซ้อมการดำเนินการภายใต้กรอบเงินลงทุนตามที่

กฎกระทรวงกำหนด (ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง) มีข้อสรุปว่า สหกรณ์ที่ปัจจุบันมีเงินลงทุนเกินกรอบเงินลงทุนที่

กำหนดไม่ต้องลดการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดโดยทันที แต่ให้จัดทำแผนการลงทุนเพื่อให้เงิน



9 
 

รายงานการประชุมใหญส่ามญั ประจำปี 2567 
 

ลงทุนเป็นไปตามกรอบกำหนดภายใน 10 ปี โดยในระหว่างการดำเนินการตามแผนดังกล่าว หากมีหลักทรัพย์ที่ลงทุน

อยู่เดิมครบกำหนดหรือขายออกก็สามารถนำเงินที่ขายออกนั้น มาซื้อเป็นหลักทรัพย์ใหม่ได้ 

สหกรณ์ได ้จ ัดทำแผนการลงทุนภายใต ้กฎกระทรวงฯ ตามแนวทางสร ุปจากการประชุมร ่วมกับ                        

กรมส่งเสริมสหกรณ์ข้างต้น โดยจัดทำเป็นแผน 10 ปี นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในวันนี้ (อยู่ในระเบียบวาระที่ 6.9) 

รายละเอียดตามแผนฯ สรุปได้ว่า ณ ปีที ่ 10 (2577) สหกรณ์จะมีทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรอง เป็นไปตาม

กฎกระทรวงกำหนดอยู่ที่ 45,197 ล้านบาท ในขณะที่เงินลงทุนปัจจุบันอยู่ที่ 44,129 ล้านบาท ดังนั้น ในช่วง 10 ปี 

สหกรณ์จึงสามารถลงทุนเพิ่มได้เพียง 1,068 ล้านบาท (45,197 – 44,129) ตัวเลขทุนเรือนหุ้นดังกล่าวจึงเป็น                

ตัวเลขที่สำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นตัวกำหนดว่า ทิศทางการลงทุนที่มีผลต่อการสร้างรายได้ของสหกรณ์จะเป็น

อย่างไรแล้วการเติบโตของทุนเรือนหุ้น ยังเป็นตัวควบคุมว่าจะให้สมาชิกซื้อหุ้นได้มากน้อยเท่าใด จำเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเกี่ยวกับการซื้อหุ้นหรือไม่ เป็นต้น 

3. บทวิเคราะห ์
จากแผนการลงทุนภายใต้กฎกระทรวงที่นำเสนอท่ีประชุมใหญ่ดังกล่าว เมื่อนำมาใส่ข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ 

เพื ่อประมาณการหาผลประกอบการในช่วงปี 2568 – 2570 ภายใต้สมมติฐานให้เกิดผลกระทบกับสมาชิก              

น้อยที่สุด คือ คงดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ไว้เท่าเดิม เพื่อไม่ให้กระทบกับสมาชิกผู้ฝากเงินและสมาชิก          

ผู้กู้เงินคงหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นของสหกรณ์ไว้เท่าเดิม เพื่อไม่ให้กระทบกับสมาชิกต้องการถือหุ้นเพิ่ม จะสรุปได้ดังนี้ 

                  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

จำนวน % เพิ่มข้ึน จำนวน % เพิ่มข้ึน จำนวน % เพิ่มข้ึน 
รายได้ 3,161 2.07 3,215 1.72 3,266 1.56 
รายจ่าย 1,440 8.15 1,471 2.15 1,531 4.08 
กำไรสุทธิ 1,721 3.81 1,744 1.34 1,734 (0.57) 
ทุนเรือนหุ้น 28,525 4.68 29,872 4.72 31,255 4.63 
กำไรต่อหุ้น (EPS) 0.603  0.584  0.554  

หมายเหตุ กำไรต่อหุ้น (EPS) ไม่ใช่อัตราเงินปันผล เนื่องจากอัตราเงินปันผลจะต้องนำกำไรสุทธิมาจัดสรรตามข้อบังคับก่อน 
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จากข้อมูลพบว่า  

1. กำไรสุทธิของปี 2568 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจะเพิ่มขึ้นเพียง 3.81% และในปี 2569, 2570 กำไรสุทธิ

จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในอัตราที่ลดลงอยู่ที่ 1.34% และ -0.57% ตามลำดับ สาเหตุหลักเกิดจากความสามารถ             

ในการหารายได้จากการลงทุนทำได้ต่ำ เพราะไม่สามารถลงทุนเพ่ิมได้ 

2. ทุนเรือนหุ้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 4.63 – 4.72% เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราค่อนขา้ง

คงท่ี เนื่องจากคงยังใช้หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นเพ่ิมทุนเดิม เพ่ือไม่ให้กระทบสิทธิสมาชิกที่ต้องการซื้อหุ้นเพิ่ม 

3. จากข้อมูลตามข้อ 1 และ 2 อัตรากำไรสุทธิที่เพิ ่มขึ ้นของแต่ละปีมีค่าต่ำกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ               

ทุนเรือนหุ้น ส่งผลให้ว่ากำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share : EPS) มีแนวโน้มลดลงทุกปีสื่อให้เห็นว่าอัตรา                   

เงินปันผลจะลดลงทุกปีอย่างมีนัยสำคัญ 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปี 2568 จะมีกำไรพิเศษจากการนำเงินที่ถูกตั้งด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทย เมื่อปี 2564 

– 2566 รวม 3 ปี จำนวน 423 ล้านบาท (141 x 3) กลับมาเป็นรายได้ ซึ ่งจะทำให้ตัวเลขกำไรสุทธิปี 2568                 

ปรับเพิ่มข้ึนและสามารถจัดสรรเป็นปันผลได้อีกประมาณ 1.5% จากเงินปันผลที่ทำได้ปกต ิ

สรุปได้ว่า การจัดทำแผนการลงทุนตามกฎกระทรวงฯ ภายใต้สมมติฐานให้เกิดผลกระทบกับสมาชิก          

น้อยที่สุด โดยคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และคงหลักเกณฑ์การซื้อหุ้นของสหกรณ์ไว้เท่าเดิม  

เพื่อให้สมาชิกผู้ฝากเงิน สมาชิกผู้กู้เงิน และสมาชิกผู้ประสงค์ จะซื้อหุ้นเพิ่ม ยังคงฝากเงินและซื้อหุ้นได้ตามปกติ               

แต่ด้วยข้อจำกัดวงเงินการลงทุนตามกรอบที่กฎกระทรวงฯ กำหนดจะทำให้การสร้างรายได้จากการลงทุนลดลง             

ส่งผลให้ กำไรสุทธิน้อยลง และเงินปันผลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าในปี 2568 จะมีเงินจากการตั้งด้อยค่าหุ้นกู้          

การบินไทยกลับรายการมาเป็นกำไรในปี 2568 จำนวน 423 ล้านบาท ก็อาจจะช่วยประคับประคองให้สามารถรักษา

ระดับเงินปันผลให้เท่ากับหรือสูงกว่าปีนี้ได้อีกระยะหนึ่ง ดังนั้นในระยะยาวสหกรณ์ต้องหาวิธีสร้างกำไรสุทธิต่อหุ้น 

(EPS) ให้สูงขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ทั้งโดยการหาทางเพ่ิมรายได้จากการให้สมาชิกกู้จากผลิตภัณฑ์เงินกู้ใหม่ ๆ หาโอกาส

ในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูง และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 

ประธาน  : ขบวนการสหกรณ์ได้ยื่นคัดค้านกฎกระทรวงดังกล่าว มีความคืบหน้าสรุปได้ดังนี้ 

1. จากนิยามรัฐวิสาหกิจ  เดิมจะนำเงินไปลงทุนได้เพียง PTT , AOT และ MCOT และกรมส่งเสริมสหกรณ์

แจ้งว่าจะออกประกาศกระทรวงฯ เพื ่อเพิ ่มโอกาสทางการลงทุนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สามารถลงทุนใน                    

หุ้นสามัญ PPTEP และ OR ได้เพ่ิมเติม 
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2. ให้ลงทุนในนิติบุคคลแต่ละแห่งไม่เกิน 10% ทางกระทรวงจะประกาศแยกให้ในเรื่องการลงทุนไม่เกิน 

10% นี้ โดยหากเป็นนิติบุคคลที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้ลงทุนเกิน 10% ได้ ปัญหาที่ สอ.กฟภ. ลงทุน ใน AOT เกินไว้ก็จะ

หมดไป 

3. กรอบวงเงิน เป็นปัญหาหลักของ สอ.กฟภ.  และทางกรมส่งเสริมฯ แจ้งว่าจะแก้ไข โดยจากเดิม                    

กรอบวงเงินลงทุนคือ ทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง จะประกาศเพิ่มกรอบวงเงินลงทุนเป็น ทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง+             

เงินฝากส่วนที่เกินในการให้สมาชิกกู้ ซึ่ง สอ.กฟภ. มีเงินฝากของสมาชิกที่มากกว่าเงินกู้ประมาณ 7,000 ล้านบาท                

ทำให้กรอบการลงทุนที่เกินอยู่ 14,000 ล้านบาท จะเหลือกรอบวงเงินลงทุนที่เกินอยู่เพียง 7,000 ล้านบาท                   

สอ. รัฐวิสาหกิจทั้ง 8 แห่ง ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง ให้เป็นส่วนของเงินฝากทั้งจำนวนโดยไม่หักส่วนของ

เงินให้สมาชิกกู้ ศาลปกครองได้รับคำร้องไว้แล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 
  

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ขอขอบคุณท่านประธานในการชี้แจง และจะขอแนวทางวาระการประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ ขอให้ สอ.กฟภ.ดำเนินการดังนี้ 

 1. บันทึกการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ ขอให้ลงในเว็ปไซต์ให้เร็วขึ้นเนื่องจากปัจจุบันลงถึงเดือน

ธันวาคม 2567 แต่คณะกรรมการฯ ได้ประชุมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 

2. ในระเบียบของกรมส่งเสริมฯ สอ.กฟภ. มีคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการการลงทุน

และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 2 อนุกรรมการได้มีการประชุมประจำเดือน เมื่อประชุมแล้วก็นำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการ จึงอยากขอให้ทาง สอ.กฟภ.  ลงรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ 

คณะอนุกรรมการการลงทุน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ              

รวมเป็นรายงานการประชุมทั้ง 4 คณะ ลงในเว็ปไซต์ของ สอ.กฟภ. ให้เร็วขึ้น 

 3. ขอให้มีการประกาศชื่อคณะอนุกรรมการทั้ง 6 คณะ ลงในเว็ปไซต์ของ สอ.กฟภ.  และลงในหนังสือ               

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วย 

4. จากการแนะนำในที่ประชุม เลขานุการแนะนำตัวแทนบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ คือ คุณศิลป์ชัย   

รักษาพล ซึ่งไม่ตรงตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่กำหนดไว้ 
 

สมาชิก (คุณธีระพงศ์)  : ขอให้ประธานชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎกระทรวงฯ ที่จะผ่อนผันเกี่ยวกับเงินฝากที่จะเป็น

ตัวกำหนดกรอบการลงทุน 
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ประธาน   :  เดิมตามกฎกระทรวงให้กรอบการลงทุนไว้ไม่เกิน ทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง ซึ่ง สอ.กฟภ. มีอยู่

ประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยที ่ สอ.กฟภ. ได้ลงทุนไปแล้วประมาณ 44,000 ล้านบาท เกินกรอบวงเงิน                           

ที่กฏกระทรวงฯ กำหนดประมาณ 14,000 ล้านบาท แต่จากการเจรจาแล้วทางอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ได้มีหนังสือ

ประกาศเพิ่มกรอบวงเงินการลงทุนเป็น ทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง+เงินฝากส่วนที่เกินจากการให้บริการสมาชิก                

(ให้สมาชิกกู ้) ซึ ่งปัจจุบันเงินส่วนเกินจากการให้สมาชิกกู้  สอ.กฟภ. มีประมาณ 7,000 ล้านบาท ทำให้กรอบ                  

การลงทุนเกินอยู่อีกประมาณ 7,000 ล้านบาท (14,000 – 7,000) 
 

สมาชิก (คุณธีระพงศ์)  : จากตารางกำไรสุทธิปี 2568 ได้ 1,721 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 3.81% กำไรนี้ได้บวกส่วนพิเศษ

หรือยัง 
 

ประธาน   :  ตารางที่แสดงเป็นการวิเคราะห์ที่ยังไม่ได้บวกส่วนพิเศษ  
 

สมาชิก (คุณธีระพงศ์)  : การปลดล็อคในส่วนของการลงทุน เมื่อลงทุนเพิ่มแล้วจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุน                

ใน บลจ. หรือไม ่และการลงทุนในนิติบุคคลไม่เกิน 10% นี้จะเก่ียวข้องกับ บลจ. หรือไม ่
 

ประธาน   :  ในส่วนนี ้ต้องดูตามกฎหมายว่าอนุญาตให้ลงทุนในส่วนใดได้บ้างตามมาตราที ่ 62 ของ พรบ. 

สหกรณ์ ซึ่งจะระบุไว้ว่า สหกรณ์สามารถลงทุนอะไรได้บ้าง ส่วนที่กำหนดการลงทุนในนิติบุคคลไม่เกิน 10% เป็นสิ่งที่

ต้องควบคุมไม่ให้เกิน 
 

ประธานอนุกรรมการการลงทุน (คุณวัลลภ)  :  กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับการลงทุนนี้มีอยู่ 2 ข้อ คือ 

 1. การลงทุนในนิติบุคคลไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง ซึ่ง สอ.กฟภ. มีอยู่ประมาณ 29,000    

ล้านบาท 10% ประมาณ 2,900 ล้านบาท ฉะนั้นหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ของนิติบุคคลเมื่อซื้อแล้วลงทุนต้องไม่เกิน 2,900               

ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงหุ้น AOT ที่เกิน 2,900 ล้านบาท ดังนั้น ทุก บลจ. เมื่อซื้อหุ้น AOT รวมกันแล้วต้อง             

ไม่เกิน 2,900 ล้านบาท 

 2. การลงทุนทั้งหมดทั้งหุ้นสามัญและหุ้นกู้ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 29,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเกินอยู่ 

ประมาณ 14,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนที่เกินนี้จะต้องแก้ไขให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นและเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ตามที่เลขานุการ แจ้งขอแก้ไขหนังสือการประชุมใหญ่สามัญ จะขอให้แก้ไขหนังสือใน             

เว็ปไซต์ด้วยเพื่อให้หนังสือเป็นปัจจุบัน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2     รับรองรายงานการประชุมใหญ่ 
เรื่องท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 
เลขานุการ  :  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2567 ตามรายละเอียดในหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (หน้า 18-69)  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
 
สมาชิก (คุณปิยพจน์) : - ขอให้ สอ.กฟภ. ขึ้นเว็ปไซต์สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญภายใน 30 วัน เพื่อให้
สมาชิกรับทราบและตรวจสอบ หากสมาชิกไม่เห็นด้วยจะได้ทักท้วงหรือเพ่ิมเติม 
   - สมาชิกที่ลงทะเบียนร่วมประชุม 25,779 คน นับจากส่วนไหนเนื่องจากเริ่มประชุมที่
จำนวนสมาชิกประมาณ 400 คน 
 

ประธาน :  ในส่วนของรายงานการประชุมได้จากการถอดเสียงการประชุมจริง ส่วนจำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมน่าจะเกิดจากการเข้าใจผิด จำนวน 25,779 คน น่าจะเป็นยอดจำนวนลงทะเบียนเลือกตั้ง ครั้งถัดไป
น่าจะแยกให้ชัดเจน จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนเลือกตั้ง, สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  และ                
ให้ฝ่ายจัดการนำข้อสังเกตของสมาชิกไปดำเนินการ 
   
เรื่องท่ี 2.2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 
เลขานุการ  :  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 256 7                  
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567 ตามรายละเอียดในหนังสือระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567  
(หน้า 70-87)  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567 
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ระเบียบวาระท่ี  3      การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2568 
เลขานุการ :  ด้วยคณะกรรมการดำเน ินการช ุดที ่  28 ม ีจำนวนทั ้งส ิ ้น 14  คน ซึ ่งม ีประธานกรรมการ                          

และกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอยู่ครบวาระตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 74 

และ75(1) ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในระเบียบวาระที่ 1 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอ.กฟภ. จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งประธาน

กรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2568 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 67 โดยกำหนด “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบไปด้วยประธานกรรมการหนึ่ง

คนและกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คน” การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2568 สามารถเลือกประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ

ดำเนินการ 8 คน โดยผู้สมัครกรรมการดำเนินการที่มีคะแนนสูงลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 7 รวม 7 คน  อยู่ในตำแหน่ง

ตามวาระ 2 ปี (ปี 2568 – 2569) และผู้ที ่ได้รับคะแนนในลำดับที่ 8 อยู่ในวาระ 1 ปี (ปี 2568) จำนวน 1 คน                  

แทนกรรมการดำเนินการที่ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ โดยมีการเลือกตั้งเข้ามาทดแทนประธานกรรมการและ

กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อรวมกับกรรมการดำเนินการที่ยังคงอยู่จะทำให้มีคณะกรรมการ

ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 15 คน โดยมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ จำนวน 2 คน และกรรมการ

ดำเนินการ จำนวน 18 คน ตามหมายเลขผู้สมัคร ดังนี้ 

 สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ  

 

หมายเลข 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล 

1 ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง 
2 นายปิยพจน์ รุธิรโก 
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  สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ  

หมายเลข 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล 
หมายเลข 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล 

1 นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ 10 นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล 
2 นายเมธี บุญพรหม 11 นายสุชาติ โชติกธีรกุล 
3 นายรุ่งโรจน์ ชาญมานิต 12 นายชาติชาย ภุมรินทร์ 
4 นายธนะ โชคพระสมบัติ 13 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ 
5 นายวัฒนา แพกุล 14 นายอภิวัฒน์ บัญชาจารุรัตน์ 
6 นายศิริวงศ์ ศิริพรพิสุทธิ์ 15 นายวิชัย ไกรศรีวรรธนะ 
7 นางขวัญรัศม์ อุดมพิพัฒศิริ 16 นางสาวณัฐชานันท์ ปริญญาศาสตร์ 
8 นายกัญจน์ วงศ์วิวัฒน์ 17 นายวิท ู สุขปลื้ม 
9 นายภาคภูมิ ฉ่ำทวี 18 นายพยงค์ พวงศรีพงศ์ 

  

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อโปรดทราบ โดยมีการดำเนินการเลือกตั ้งประธานกรรมการ และกรรมการ

ดำเนินการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 14.00 น. ตามระเบียบวาระท่ี 3 ต่อไป 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ในปีที ่แล ้วมีกรรมการได้ร ับการรับรองจากที ่ประชุมใหญ่ครบจำนวน 7 คน และ                      

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ครบทั้ง 15 คน แต่หลังจากนั้นมีกรรมการ

ดำเนินการที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ปีนี้อาจมีประเด็นคุณสมบัติไม่ครบอีก จึงควรมีการรับรองสถานะกรรมการก่อน

การประชุม เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นจะให้ที่ประชุมใหญ่รับรอง แต่ผู้สมัครไม่ได้ยื่นเอกสารและใช้วิธีรับรองตนเอง

ตามที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เมื ่อการรับรองตนเองไม่ถูกต้องเนื่องจากประเด็นติด เครดิตบูโร               

ปัญหาเกิดขึ้นเพราะไม่ได้มีการตรวจสอบผู้สมัครก่อน จึงอยากจะขอให้กำหนดได้หรือไม่ให้ผู้สมัครทุกคนยื่นเครดิต             

บูโรก่อน เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอีก และกรรมการที่คุณสมบัติไม่ครบเข้ามาประชุม การจ่ายค่าเบี้ย

ประชุมและค่าเดินทางจะผิดระเบียบหรือไม่ 
 

สมาชิก (คุณกิตติชัย) : - การรับรองผู้ที ่ได้รับการเลือกตั้งในวันนี้ หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขอเสนอให้                   

ผู้ที่ได้รับเลือกลำดับถัดไปเป็นแทน โดยให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งนี้ 

     - เสนอให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแบบสรรหา โดยให้สรรหามาก่อนจะ

ประชุมใหญ่สามัญเพื่อรับรอง  
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     - การเลือกตั้งในครั้งนี้ขอเสนอให้มีการรับรองผู้สมัครที่ได้รับคะแนนลำดับถัดไปสำรองไว้

อีก 2 ลำดับ 
 

ประธาน  :   - ประเด็นเรื่องการเลือกตั้ง จะเรียกตรวจสอบเรื่องเครดิตบูโรก่อนหรือให้เลือกตั้งไปก่อน ต้องศึกษา

เรื ่องนี ้ต่อไป ซึ ่งก็เห็นด้วยกับการให้ยื ่นเครดิตบูโรในการสมัครด้วย แต่ก็มีข้อขัดข้องเนื ่องจากมีบันทึกของ                     

นายทะเบียนกำหนดไว้ ให้ยื่นเครดิตบูโรหลังได้รับเลือกตั้งภายใน 7 วัน จึงต้องมีการศึกษาและปรึกษานายทะเบยีน

ก่อน ว่าจะให้ยื่นเครดิตบูโรก่อนได้หรือไม่ เพ่ือหาข้อสรุปและให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้ชัดเจน 

   - หากมีการตรวจสอบเครดิตบูโรก่อนการเลือกตั้งแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องสำรองอีก 2 ลำดับถัดไป 

   - จากข้อคิดเห็นของสมาชิก(คุณปิยพจน์) แนวทางการเรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งแรก

หลังประชุมใหญ่ จึงต้องรอตรวจสอบผู้ได้รับเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเรียกประชุม  ในการเลือกตั้งครั้งก่อน

คณะกรรมการดำเนินการอยากให้การดำเนินงานให้เร็วที่สุด โดยเลือกตั้งแล้วเสร็จยังไม่ครบ 7 วัน ก็เรียกประชุม               

ครั้งที่ 1 จึงเป็นบทเรียนให้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องรอให้ครบ 7 วัน ที่ผู้ได้รับเลือกตั้งจะยื่นเครดิตบูโรให้ตรวจสอบ

เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันการผิดพลาด 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ตามระเบียบของกรมส่งเสริมฯ หากให้ผู้สมัครยื่นเครดิตบูโรก่อนแล้วหลังได้รับเลือกตั้ง

เครดิตบูโรฉบับดังกล่าวจะใช้ไม่ได้ เพราะผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องยื่นเครดิตบูโรอีกครั้งภายใน 7 วัน ทำให้ต้องเสียเงิน 

2 ครั้ง  
 

สมาชิก (คุณวีระพงศ์) : ตามข้อบังคับของ สอ.กฟภ. เขียนไว้ชัดเจนว่า ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ในตอน

สมัครและหลังได้รับการเลือกตั้งก็ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน 
 

ประธาน  :   ในข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ข้อ 69 วรรคที่ 3 ความว่า “ทั้งนี้ ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธาน

กรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ จะต้องมีหนังสือรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 

67. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยื่นต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง ”                

ระบุว่าผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร แต่ไม่ได้ระบุว่ายื่นเอกสารอะไร และวันที่สมัคร ผู้สมัครยังไม่ได้เป็นกรรมการเป็นเพียง

ผู้สมัครเท่านั้น 

  ส่วนในข้อบังคับฯ ข้อ 69 วรรคที่ 5 ความว่า “อนึ่ง ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องจัดทำหนังสือ

พร้อมลงลายมือชื่อยื ่นต่อสหกรณ์เพื่อรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 67. และ                 

แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง และให้สหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบ
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คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการภายใน 7 

วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้สหกรณ์แจ้งเป็น

หนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งมอบสารหลักฐานเพ่ิมเติมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ใด้รับแจ้งนั้น” ระบุชัดเจนว่าต้องได้รับ

เลือกตั้งแล้วจึงยื่นเครดิตบูโร คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้พิจารณาตามข้อบังคับและเป็นไปตามประกาศของ                  

กรมส่งเสริมฯ หากเรียกเครดิตบูโรก่อนการได้รับเลือกตั้งอาจผิดระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของกรมส่งเสริมฯ 
 

สมาชิก (คุณวีระพงศ์) : ขอให้ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ ชี้แจงประเด็นนี้ 
 

ผู้แทนกรมส่งเสริมฯ (คุณจิรพันธ์) :   ข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 69 วรรค 3 ระบุไว้ “ทั้งนี้ผู ้สมัครรับเลือกตั้งประธาน

กรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ จะต้องมีหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 67 พร้อมแนบ

หลักฐานที่เกี ่ยวข้อง โดยยื ่นต่อคณะอนุกรรมการการเลือกตั ้งในวันสมัครรับเลือกตั ้ง”  ซึ ่งต่างจากกฎกระทรวงฯ                

ซึ ่งระบุว่าเมื ่อได้ร ับเลือกตั ้งแล้วต้องยื ่นเอกสารรับรองตนเองภายใน 7 วัน หลังได้รับเลือกตั ้ง  ซึ ่งข้อบังคับของ                   

สหกรณ์ดีกว่า 

ประธาน   : ตามข้อบังคับข้อ 69 วรรค 3 ดังกล่าว คำว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้อง น่าจะเป็นเอกสารประกอบการสมัคร เช่น 

รูปถ่าย เอกสารอ่ืนที่ระบุในใบสมัคร  
 

มติที่ประชุม  รับทราบการเลือกตั ้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2568  และให้
คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั ้งศึกษาตามข้อเสนอของสมาชิก และตามข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์                   
ให้ครบทุกด้าน 
 

ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566  

เลขานุการ : คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟภ. ได้มีการพิจารณาข้อเสนอแนะของสมาชิกจากที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2566 ตามแต่ละประเด็นตามรายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 เรื่องการขายหุ้นบางส่วนและการโอนหุ้นบางส่วน 
 สมาชิกมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาสามารถขายหุ้น และการโอนหุ้นบางส่วน  
 คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 
เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2568 ข้อ 6 การถือหุ้น เพ่ือให้สมาชิก
สามารถโอนหุ้นที่ถืออยู่ในสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิกรายอื่นที่แสดงความประสงค์ขอถือหุ้นเพิ ่มได้ เพื่อนำเสนอ         
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ประเด็นที่ 2 โครงการเงินกู้พิเศษ 
 สมาชิกมีข้อเสนอแนะให้ สอ.กฟภ. พิจารณาเปิดโครงการเงินกู้พิเศษให้แก่สมาชิกเพิ่มเติม เพื่อเป็น            
การช่วยเหลือสมาชิก 
   คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาอนุมัติโครงการเงินกู้สามัญเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก พ.ศ. 
2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่
ต้องการให้สหกรณ์เปิดเงินกู้โครงการพิเศษใหม่ เพื่อให้สมาชิกสามารถยื่นขอกู้ ได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์กู้ได้ไม่เกิน 
1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.50% เพื่อชำระหนี้ในเครดิตบูโร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า และมีเงินเหลือให้
สมาชิกนำกลับไปใช้ไม่เกิน 50,000 บาท สอ.กฟภ. ได้เปิดให้สมาชิกกู้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2568 ณ วันที่ 29 มกราคม 2568 มีสมาชิกยื่นกู้จำนวน 988 ราย  
 

ประเด็นที่ 3 โครงการซื้อหุ้นพิเศษ 
   สมาชิกมีข้อเสนอแนะให้ สอ.กฟภ. ทบทวนการซื้อหุ้นพิเศษที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2567  
   คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 
อนุมัติให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นพิเศษได้ต่อไป เดือนละ 1 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับสมาชิกที ่เป็น
พนักงานสามารถซื้อรายเดือนโดยหักจากบัญชีเงินเดือนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินคงเหลือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2567 เป็นต้นไป (ตามรายละเอียดประกาศ สอ.กฟภ. ที่ 53/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหุ้นรายเดือน ซื้อหุ้นพิเศษ 
และการถือครองหุ้น ลงวันที่ 2 กันยายน 2567) 
 

ประเด็นที่ 4 การเลือกตั้งออนไลน์ 
   สมาชิกมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ เพ่ือที่จะให้สมาชิกสามารถเลือกตั้งได้ทั่วถึง 
   คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้ว จากการศึกษาการเลือกตั้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แบบออนไลน์ 
จากหน่วยงานใน กฟภ. และหน่วยงานภายนอก ปรากฏว่า มีผลกระทบหลายประการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ค่อนข้างสูง ความโปร่งใสในการลงคะแนน และการเข้าถึงเทคโนโลยีออนไลน์ของสมาชิกในการลงคะแนนเลือกตั้ง          
อีกทั้งจากการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกยังคงเห็นด้วยกับการเลือกตั้งวิธีการเดิม จึงเห็นควรให้ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อน 
 

ประเด็นที่ 5 การปรับสถานะลูกจ้าง กฟภ.  
   สมาชิกมีข้อเสนอแนะให้พิจารณามีการปรับสถานะลูกจ้าง กฟภ. ให้เป็นสมาชิกสามัญของ สอ.กฟภ. 
   คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้ว จากการศึกษาการรับลูกจ้าง กฟภ. เป็นสมาชิกสามัญของ 
สอ.กฟภ. อาจมีความเสี่ยง เนื่องจากลูกจ้าง กฟภ. มีสัญญาจ้างเป็นรายปี หรือราย 2 ปี ซึ่ง กฟภ.สามารถเลิกจ้างได้           
เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง และอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ซึ่งปัจจุบัน กสช.กฟภ. ยังไม่ได้รับลูกจ้าง 
กฟภ. เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเช่นกัน ดังนั้น สอ.กฟภ. จึงยังไม่พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ  
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ประเด็นที่ 6 เสนอให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPIs) 
 สมาชิกมีข้อเสนอแนะในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เรื่องหลักเกณฑ์ประเมินผลดัชนีชี้วัด 
ผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPIs) โดยเสนอให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ฯ 
 คณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการแล้ว โดยแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินผลดัชนี          
ชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPIs) ประจำปี 2567 ประกอบด้วย  
 ส่วนที่ 1  กรรมการดำเนินการ 

- นายวัลลภ    กิตติวิวัฒน์ ประธานคณะทำงาน 
- นายวิเชียร  ปัญญาวานิชกุล คณะทำงาน 
- นายชาติชาย  ภุมรินทร์ คณะทำงาน 

 ส่วนที่ 2  สมาชิก 
- นายวีระพงษ ์ กิตติพิทยากร คณะทำงาน 
- นายมานะ  ปฐมาจรพงศ ์ คณะทำงาน 

 ส่วนที่ 3  ฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ. 
- นายสิทธิพันธ์  เลาหโรจน์กุล คณะทำงาน 
- น.ส.ปณาลี    อุดมทรัพย์ คณะทำงานและเลขานุการ 

 
 ทั้งนี้ เกณฑ์ประเมินผลดัชนีชี้วัดผลงานฯ จะมีการทบทวนทุกปี โดยมีลักษณะการจัดทำเช่นเดียวกับ           
ปีที่ผ่านมา 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
  

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ตามหลักเกณฑ์การสะสมหุ ้นสามัญ 10% ของเง ินเดือนสำหรับพนักงานเข้าใหม่                     

เมื่อเกษียณอายุงานจะไม่สามารถสะสมหุ้นได้ถึง 5 ล้านบาท จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการช่วยศึกษาเพ่ิมเติมเงิน

โบนัสจาก กฟภ. อาจจะให้ไม่เกิน 25% ของเงินโบนัส และเงินปันผลที่ได้รับจากสหกรณ์ จะซื้อหุ้นได้หรือไม่  

นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการให้ซื้อหุ้นได้เดือนละ 10,000 บาท 
 

ประธาน  :   การออมหุ้นสามัญนอกจากให้ซื ้อพิเศษเดือนละ 10,000 บาท หุ้นรายเดือนสะสมได้ถึง 50%                

ของเงินรับสุทธิ 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : การวัด KPIs ในปี 2568 นี้ ในส่วนของสมาชิกขอให้กำหนดคุณสมบัติ 
 



20 
 

รายงานการประชุมใหญส่ามญั ประจำปี 2567 
 

รองประธานกรรมการ (คุณวัลลภ) :  ตามมติที่ประชุมใหญ่ในปี 2566 การกำหนด KPIs ขอให้สมาชิกมีส่วนกำหนดด้วย 

และจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ การกำหนด KPIs ปี 2567 อยู่ในรูปแบบของคณะทำงานมาจาก             

3 ส่วน ส่วนแรกคือกรรมการ ส่วนที่ 2 คือสมาชิก ส่วนที่ 3 คือฝ่ายจัดการ กำหนดส่วนละ 2 ท่าน ในส่วนของสมาชิก

ไดเ้ลือกมาเป็นคณะทำงานคือ  

    1. คุณวีระพงศ์ กิตติพิทยากร  เป็นผู้มีความรู้เรื่องงานสหกรณ์ 

    2. คุณมานะ ปฐมาจรพงศ์   เป็นผู้ดูแลและจัดทำ KPIs ของ กฟภ. 

ส่วนการกำหนด KPIs ในปี 2568 จะประกอบด้วย 3 ส่วนเช่นเดิม และคัดเลือกเป็นไปตามคุณสมบัติของทั้ง 3 ส่วน 

โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่จะเป็นผู้แต่งตั้ง 
 

สมาชิก (คุณกิตติชัย) : - ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่พิจารณาการเพ่ิมเงินค่าพาหนะเดินทางเป็น 2,000 บาท 

     - ขอให้พิจารณาการเข้าเป ็นสมาชิกสหกรณ์ในส่วนของลูกจ้าง ซึ ่งในปัจจุบ ันใช้

ประกันสังคม จึงขอให้พิจารณาเปิดช่องทางการเป็นสมาชิกและการกู้ 
 

ประธาน  :   ข้อมูลการถือครองหุ้น  

   สอ.กฟภ. ถือครองหุ้นได้สูงสุด 5 ล้านบาท ซื้อรายเดือนได้ร้อยละ 50 ของเงินเดือนสุทธิ และซื้อหุ้น

พิเศษรายเดือนไดเ้ดือนละ 10,000 บาท 

   สอ.กฟผ. ถือครองหุ้นไดสู้งสุด 4 ล้านบาท ซื้อรายเดือนได้เดือนละ 20,000 บาท ไม่มีซื้อพิเศษ  

   สอ.กฟน. ถือครองหุ้นไดสู้งสุด 1 ล้านบาท และเม่ือเกษียณซื้อหุ้นเพิ่มได้อีก 1 ล้านบาท ไม่มีซื้อพิเศษ 

   ทั้ง สอ.กฟผ.และ สอ.กฟน. จึงอาจมีรูปแบบการซื้อหุ้นโดยใช้โบนัส หากมองภาพรวมของการให้

สมาชิกถือครองหุ้น สอ.กฟภ. จะสูงสุดอันดับ 1 มาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี  หุ้นสามัญมีมากจะเป็นการลดทอนอัตรา              

เงินปันผลให้ลดน้อยลง 

   ส่วนเงินค่าเดินทางที่จะยอมปรับจาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาทได้ พิจารณาตั้งแต่การประชุมใหญ่

ปี 2566 สรุปว่าจำนวน 1,000 บาท เป็นส่วนที่เหมาะสมแล้ว และต้องใช้งบประมาณถึงประมาณ 23 ล้านบาท 

สอ.กฟภ. ให้สมาชิก 1,000 บาท ส่วน สอ.กฟผ. ไม่จ่ายค่าเดินทางมีเพียงค่าอาหาร 100 บาท และ สอ.กฟภ.                 

ไดก้ระจายการเลือกตั้งเป็น 13 แห่ง เพื่อความสะดวกและประหยัดในการเดินทาง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  5       เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 รายงานจำนวนสมาชิกและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 

เลขานุการ  :  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ขอเสนอรายงาน

การรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2567 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานการประชุม

ใหญ่สามัญประจำปี 2567 (หน้า 91-110) 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ  
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ในหน้า 93 ประมาณการยอดเงินรับฝาก 1,065 ล้านบาท แต่ผลงานจริง 1,830 ล้านบาท 

ได้เพิ่มขึ้น ขอให้ฝ่ายจัดการทำประมาณการเงินฝากทั้ง 4 ประเภท ว่าเพิ่มขึ้นประเภทละเท่าไหร่และเพิ่มตรงตาม

ประมาณไว้หรือไม่ เพื่อจะได้พิจารณาว่าดอกเบี้ยในเงินฝากแต่ละประเภทเหมาะสมหรือมีแรงจูงใจอย่างไร และ              

เพ่ือประกอบการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยการให้กู้เงินให้เหมาะสม เช่น สอ.กฟภ. ให้กู้เงินซื้อโซล่าเซลกำหนดดอกเบี้ย 

4.5% แต่ทาง ธกส. ให้กูท้ีด่อกเบี้ย 3.9%  

     ในหน้า 95 ผลประกอบการรายได้ประมาณ 3,096 ล้านบาท มากกว่าปี 2566 ประมาณ 

160 ล้านบาท รายจ่ายประมาณ 1,331 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2566 ประมาณ 34 ล้านบาท กำไรก็มากกว่าปี 2566 

ประมาณ 194 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาจะเขียนไว้ว่ามีปัญหาการตั้งด้อยค่าของการบินไทย ฝ่ายจัดการจึงควรจะชี้แจงไว้

ในส่วนที่กำไร 194 ล้านบาท เนื่องจากไม่ต้องตั้งด้อยค่าการบินไทย 141 ล้านบาท ดอกเบี้ยตั้งพัก 107.6 ล้านบาท 

ไม่ได้อยู่ในประมาณการว่าจะได้ แต่เป็นกำไรพิเศษเข้ามา หากพิจารณาตามจริงแล้วทั้ง 2 ส่วนนี้รวมกันอยู่ที่ 248.6 

ล้านบาท แสดงว่า สอ.กฟภ. ทำกำไรลดลงประมาณ 53 ล้านบาท ไม่ใช่ทำกำไรเพิ่มขึ้นแต่เป็นการบริหารงานที่กำไร

น้อยลง 

     ในหน้า 100 เรื่องของหุ้นกู้ มีหุ้นกู้ที่ถูกปรับลดความน่าเชื่อถือต่ำกว่า A- จำนวน 5 ตัว             

ตัวที่ 2 หุ้นกู้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ปรับจาก A- เป็น BBB+ แต่ในหน้า 98 ระดับความน่าเชื่อถือยังเป็น A-  

     การดำเนินงานจะรายงานเฉพาะของคณะกรรมการดำเนินการแต่ขอเพิ่มเป็นการประชุม 

Online กี่ครั้ง on-site กี่ครั้ง พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ 

รองผู้จัดการ สอ.กฟภ. (คุณปณาลี) :  ชี้แจงหุ้นกู้ของ ไออาร์พีซี ถูกปรับลดความน่าเชื่อถือจาก A- เป็น BBB+             

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 แต่เมื่อวันที่ 24 มถิุนายน 2567 ได้ถูกปรับอันดับความน่าเชื่อถือขึ้นเป็น A- เหมือนเดิม 
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มติที่ประชุม รับทราบรายงานจำนวนสมาชิกและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 และให้นำข้อเสนอและ

ข้อคิดเห็นของสมาชิกไปพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

--------------------------------- 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้าและคณะ

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด วาระ 2 ปี นั้น 

สำหรับปีทางบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ข้าพเจ้าและคณะได้ทำการตรวจสอบและรายงานผล                 

การตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี                 

ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (หน้า 111-118) 

 จึงเรียนที่ประชุมใหญ่เพ่ือโปรดทราบ 
  
สมาชิก (คุณกิตติชัย) : 1. จากการตรวจสอบในด้านการบริหารงานของสหกรณ์ ข้อ 3.1.1 ในสรุปไม่มีผลสำเร็จว่า

เป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง ไม่มีแจ้งประสิทธิภาพทางการเงินว่าผลออกมาอย่างไร 

     2. ทุนรักษาระดับเงินปันผล และทุนจัดตั้งสำนักงาน ลดลงเนื่องจากอะไรขอให้มีการชี้แจง

ในรายงานด้วย 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณวีระพงศ์)  :  ปัจจุบันสมาชิกสามารถใช้ Application ของสหกรณ์ในมือถือเพ่ือการโอนเงิน 

ถอนเงิน ฝากเงิน หรือชำระหนี้สหกรณ์ 

      ในส่วนทุนรักษาระดับเงินปันผลปีที่แล้วใช้ไปจึงลดลง ส่วนเงินทุนจัดตั้งสำนักงาน

ลดลง เนื่องจาก สอ.กฟภ. ได้ขยายสร้างพ้ืนที่สำนักงานในชั้น 2  
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ประธาน  :   ขอชี้แจงเพิ่มเติมจากข้อเสนอของสมาชิก (คุณกิตติชัย) เนื่องจากได้มีการเสนอรายงานมาอย่างต่อเนื่อง 

ในการต่อเติม ปรับปรุงสำนักงาน แต่การเสนอรายงานต่อที ่ประชุมใหญ่เป็นรายงานสรุปผลแล้วเท่านั้น                      

ส่วนรายละเอียดได้รายงานบนเว็ปไซต์การประชุมคณะกรรมการดำเนินการในแต่ละเดือน 
 

สมาชิก   :  มีความกังวลใจจากการประชุมสามัญประจำปี มีข้อสังเกตดังนี้ 

   1. ที่สำนักงานใหญ่ สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีมีไม่ถึง 50 ท่าน และท่ีอยู่ใน Online ตามเขต

ต่างๆ มีเท่าใด เทียบกับเงินทุนของสหกรณ์ประมาณ 20,000 ล้านบาท ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมต้องมี

สมาชิกเข้าร่วมประชุมจริงเท่าใด ทั้งท่ีการประชุมเป็นเรื่องสำคัญเหตุใดสมาชิกจึงไม่เข้าร่วมประชุม 
 

ประธาน  :    ตามข้อบังคับให้นับองค์ประชุมเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 100 คน ก็เปิดประชุมได้ สอ.กฟภ.

ได้ดำเนินการตามข้อบังคับท้ังหมดแล้ว 
 

สมาชิก (คุณธีรพงศ์) : สอบถามในหน้า 115 ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (NPL) มีทั ้งหมดประมาณ 52 ล้านบาท               

ณ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อเทียบกับในเดือนธันวาคม 2566 เพ่ิมข้ึนประมาณ 33 ล้านบาท ในส่วนนี้หักค่าหนี้สงสัยจะ

สูญที่แสดงในหน้า 117 แล้วหรือไม่ 

     หน้า 117 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หักทั้งหมดและคิดเป็นลูกหนี้ 52 ล้านบาท ใช่หรือไม่ 

และถือเป็นรายจ่ายด้วยหรือไม่ 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณวีระพงศ์)  :  หักค่าหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ลูกหนี้ที่ขาดสมาชิกภาพจะมี 3 กลุ่ม จะต้องหัก             

ทั้ง 3 กลุ่ม เนื่องจากทางบัญชีลูกหนี้ทั้ง 3 กลุ่มนี้ถือว่าอยู่ในสภาพที่บังคับชำระหนี้ได้ 

     ลูกหนี้ 52 ล้านบาท ถือเป็นลูกหนี้ net แล้ว หักท้ังหมดแล้ว และไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่อยู่

ในบัญชีลูกหนี้  
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : จากการประชุมใหญ่เมื่อปี 2566 คุณวีระพงศ์ฯ เสนอกับคณะกรรมการฯ อยากให้มีวาระ

เกี่ยวกับลูกหนี้ NPL ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยแต่ในปีนี้ยังไม่มีวาระเกี่ยวกับลูกหนี้ NPL และสมาชิกส่วนใหญ่มีความกังวล

ในส่วนนี้ จึงขอเสนอให้ฝ่ายจัดการประสานกับคณะอนุกรรมการเงินกู้ จัดทำข้อมูล NPL สรุปเป็นรายงานให้สมาชิก

ทราบ และควรจะตรวจสอบรายงานย้อนหลังไปหลายๆปี ซึ่งในปีหน้าฝ่ายจัดการน่าจะเพ่ิมวาระเกี่ยวกับลูกหนี้ NPL 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมทั้งสรุปเพื่อจะได้ชี้แจงได้มากข้ึน 
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ผจก.สอ.กฟภ.  :  ลูกหนี้ 52 ล้านบาท ที่เพ่ิมข้ึนมา 33 ล้านบาท ยังเป็นตัวเลขแต่ยังไม่เป็นหนี้สูญ เพราะส่วนที่เพ่ิม

ขึ้นมา 33 ล้านบาท ยังต้องมีการติดตามทวงถามและเรียกเก็บคืนมา 

 
มติที่ประชุม     รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 
 
ระเบียบวาระที่ 5.3  รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2567 

เลขานุการ : ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด และ                

ฝ่ายจัดการได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ             

ให้มีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกท้ังเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

   ในการนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นำไปสู่แผนปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 

12/2566 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 18 กลยุทธ์ 37 โครงการ             

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ด้วยงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 8,820,000 

บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 35 โครงการ ยกเลิก 2 โครงการ เนื่องจากพิจารณาแล้วไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ                   

ใช้งบประมาณจริง 7,429,048.88 บาท คงเหลือ 1,390,951.12 บาท สรุปผลการดำเนินงานได้ตามรายละเอียด              

ในหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (หน้า 119-132) 
   

  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2567 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  รายงานผลการดำเนินการด้านการลงทุน ประจำปี 2567 

เลขานุการ : ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดรายการเกี ่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่                     

ของคณะอนุกรรมการการลงทุนที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบให้กำหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ดำเนินการกำหนดรายการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 80 ในส่วนของคณะอนุกรรมการการลงทุนข้อย่อยที่ 5 กำหนดให้คณะอนุกรรมการ  

การลงทุนรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบหรือพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป             

และให้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ทราบหรืออนุมัติ  โดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี นั้น 
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   คณะกรรมการดำเนินการจึงขอรายงานผลการดำเนินงานด้านการลงทุน ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมใหญ่ 

โดยมีรายละเอียดตามรายละเอียดในหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (หน้า 133-140) 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดทราบ 
 

สมาชิก (คุณธีรพงศ์)  :    เรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นผ่านทาง บลจ. โดยลงทุนในส่วนของรัฐวิสาหกิจ เช่น AOT, 

PTT, KTB แต่ยังมี KBANK, BBL และ SCB ซึ่งเป็นเอกชนจะลงทุนได้หรือ  
 

ประธาน :  ไม่ผิดระเบียบเนื ่องจากได้ทำเรื ่องขออนุญาตจากนายทะเบียน และนายทะเบียนเห็นชอบแล้ว                         

ตามข้อบังคับนอกจากการลงทุนในหุ้นรัฐวิสาหกิจแล้วยังให้ลงทุนในสถาบันการเงิน แต่ต้องขอความเห็นชอบจาก                  

นายทะเบียนด้วย 
 

สมาชิก (คุณธีรพงศ์)  :    รายได้ของสหกรณ์ส่วนใหญ่ได้จากเงินปันผล แต่ลดน้อยลงไปมาก 
 

ประธาน :  รายได้ลดลงเนื่องจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ทำให้มูลค่าหุ้นลดลง แต่หุ้นแต่ละตัวที่ลงทุน     

มีเงินปันผล 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : จากตารางการลงทุนทั้ง 15 กอง ในหน้า 134 กองทุนที่มีดอกจันทร์หมายถึงอะไร 
 

รองผู้จัดการ สอ.กฟภ. (คุณปณาลี) :  กองทุนที่มีเครื่องหมาย เป็นกองทุนที่ สอ.กฟภ. เพิ่มทุนในปี 2567 เป็นเงิน               

รวม 3,200 ล้านบาท 
 

รองประธาน (คุณวัลลภ) :   ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในปี 2567 ลงทุน 3,200 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กรณี 

   กรณีแรก เป็นการเพิ่มเงินเข้าในกองทุนที่  บลจ. บริหารอยู่เดิม เนื่องจากผลประกอบการดี ได้แก่             

กองที่ 3 และ 5 กองละ 500 ล้านบาท ส่วนกองที่ 6 เปลี่ยน บลจ. ใหมม่าบริหารแทน บลจ. เก่าที่ผลประกอบการไม่ดี

และเพ่ิมทุนอีก 200 ล้านบาท รวม 1,200 ล้านบาท 

   กรณีท่ี 2 เป็นการตั้งกองใหม่ กองละ 500 ล้านบาท ได้แก่กองที่ 12 – 15 รวม 2,000 ล้านบาท 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : 1. จากตารางจะพบว่าลงทุนไป 12,200 ล้านบาท แต่มูลค่าสินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 

2567 เหลือเพียง 11,166.092 ล้านบาท ขาดทุนทางบัญชีประมาณ 1,033 ล้านบาท และข้อมูล ณ 27 กุมภาพันธ์

2568 ขาดทุนไปประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ ่งไม่ทราบว่าหุ ้นจะลงไปเพียงใด ข้อกังวลการลงบัญชีนี ้ขอฝาก                 

ผู้ตรวจและผู้สอบบัญชีช่วยดูระบบการลงบัญชีว่าเป็นความเสี่ยงหรือไม่ ค่าตั้งต้นจากการลงทุนและส่วนเกินที่ได้รับ

เป็นเท่าไหร่ หรือแทบไม่ได้รับส่วนเกิน หรือได้น้อยมาก ส่วนต่างที่ได้มาแค่ 28 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่ากองทุนต่างๆ 
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ที่ลงไปทั้ง 15 กอง บริหารไม่ดี เนื่องจากคาดการณ์ไว้ว่าจะได้กำไรจากการลงทุนกลับไม่ได้ ได้เพียงในส่วนของ                

เงินปันผล 291 ล้านบาท ในส่วนของเงินปันผลนี้เป็นกำไรจริงหรือไม่ ฐานการคิดของ บลจ. กองทุนตั้งต้นหัก              

เงินปันผลออกหรือไม่ หากหักออกแล้วเงินทุนจะถูกตัดทอนไปเรื่อยๆ ทำให้เงินทุนลดลง เช่น กองที่ 6 บลจ  .ดาโอ 

ขาดทุนประมาณ 40 ล้านบาท จึงยกเลิกการจ้าง เปลี่ยนให้ บลจ. ยูโอบี บริหารแทน และเพิ่มการลงทุนอีก 200     

ล้านบาท เป็นลงทุน 700 ล้านบาท แต่ไม่มีการบันทึกการขาดทุนจากการบริหารของ บลจ.ดาโอ 

     2. จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 10 วาระท่ี 5.3 มีการเพิ่มทุนอีก 1,000 

ล้านบาท คณะกรรมการฯ แจ้งไว้ชัดเจนว่ายังลงทุนไม่ครบ การลงทุนอีก 1,000 ล้านบาท ขอจากที่ประชุมใหญ่ลงทุน 

1,000 ล้านบาท โดยการกู้ PN (ตราสารระยะสั้น) ซึ่งเป็นสัญญากู้ 30 วัน หากใน 30 วันไม่จ่ายคืนจะต้องจ่าย

ดอกเบี้ยสูงกว่าสัญญา เป็นการนำเงินลงทุนระยะสั้นไปลงทุนระยะยาว ณ 31 ธันวาคม 2567 ในส่วนนี้ขาดทุนไปแล้ว 

ประมาณ 8 ล้านบาท อีกท้ังค่าใช้จ่ายในตั๋ว PN ไม่ได้ลงในส่วนนี้แต่ไปลงในส่วนของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 
 

รองประธาน (คุณวัลลภ) :   จากตารางจะเห็นว่าเป็นการสรุปการลงทุนในตราสารทุนตั้งแต่ปี 2564 เนื่องจาก 

สอ.กฟภ. เริ่มลงทุนในตราสารหุ้นในปี 2563 และแสดงผลประกอบการในปี 2564 ได้ผลตอบแทน 8 .35% ปี 2565 

ได้ 7.12% ในปี 2566 เริ่มลดน้อยลงได้ 3.82% และปี 2567 ได้ 3.08% จะเห็นได้ว่าปี 2566-2567 ลดลงมาก            

ตามสภาวะตลาดหุ้นของไทย ในสิ้นปี 2564 set index จะอยู่ที่ 1,657 จุด สิ้นปี 2565 อยู่ที่ 1,668 จุด แต่สิ้นปี 

2566 อยู่ที่ 1,415 จุด ลดลงไปประมาณ 200 จุด สิ้นปี 2567 ต่ำกว่าปี 2566 เหลือ 1,400 จุด และในวันนี้อยู่ที่

ประมาณ 1,200 จุด แนวโน้มของมูลค่าหุ้นที่ถือครองลดลงต่ำตามภาวะตลาดหุ้น  
 

ผจก.สอ.กฟภ. :  การไม่ได้บันทึกขาดทุนเนื่องจากตามระเบียบนายทะเบียนกำหนดให้บันทึกบัญชีการลงทุน 2 แบบ 

   แบบแรก -  เผื่อขาย ใช้กับ บลจ.ที่ สอ.กฟภ.จ้าง 

   แบบที่ 2 –  ถือครองจนครบกำหนด 

    ระเบียบนายทะเบียนฯให้ใช้ตามมาตรฐานการบัญชีปี 2559 ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ให้บันทึกบัญชี

ในส่วนต่างตั้งพักไว้จนกระทั่งขาย จึงจะแสดงผลเป็นกำไรหรือขาดทุน กองทุนที่ บลจ.ดาโอ บริหารขาดทุนยังไม่ได้

ขายออกแต่เป็นการโอนให้ บลจ.ยูโอบี บริหารแทนเท่านั้น 
 

ประธาน :  การบันทึกบัญชีเป็นตามมาตรฐานการบัญชีที่ของนายทะเบียนฯ กำหนด ส่วนการลงทุนเพ่ิมอีก 1,000 ล้าน

บาท เนื ่องจากการลงทุนจะต้องขอมติจากที ่ประชุมใหญ่สามัญ จึงต้องขอมติไว ้เพื ่อติดตามสภาวะตลาดหุ้น                  

หากยังไม่ดีก็ไม่ลงทุนในหุ้นสามัญ แต่คณะอนุกรรมการการลงทุนจะพิจารณาตามความเหมาะสมสภาวการณ์ในการลงทุน 
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สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ในตารางหน้า 138-139 ณ สิ ้น ธันวาคม 2567 จะเห็นว่ากองทุนบัวหลวงเหลือเงิน              

158 ล้านบาท จาก 500 ล้านบาท, ยูโอบี เหลือ 317 ล้านบาท จาก 500 ล้านบาท, อีสท์สปริง เหลือ 138 ล้านบาท 

จาก 500 ล้านบาท และกรุงศรี เหลือ 182 ล้านบาท จาก 500 ล้านบาท เงินในส่วนที่ลงทุนนี้เป็นเงินที่ สอ.กฟภ.          

ไปกู้ระยะสั้นมา ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2.65-2.95% แต่เงินฝากที่ บลจ. นำไปฝากได้ดอกเบี้ยน้อยมาก 
 

สมาชิก (คุณกิตติชัย) : - เรื่องการลงทุนโดยให้ บลจ. บริหารจัดการ จึงอยากให้เชิญตัวแทนแต่ละ บลจ.  มาร่วม

ประชุมเพ่ือให้ทาง บลจ. ชี้แจงแนวทางหรือมาตรการในการบริหารกองทุน ขอให้ในปีต่อๆ ไปเชิญตัวแทนมาด้วย 

     - ในขณะที่หุ้นเกิดปัญหา บลจ. ต่างๆ มีหลักประกันอะไรหรือไม่ 
 

รองประธาน (คุณวัลลภ) :   เนื่องจาก สอ.กฟภ.ไม่ได้ซื้อหุ้นเองแต่เป็นการจ้าง บลจ.  บริหาร ปัจจุบันมี 7 บลจ.               

ที่บริหารกองทุนให้ สอ.กฟภ. และเป็น 7 บลจ. ชั้นนำในการบริหารกองทุน ผลประกอบการของแต่ละ บลจ. เป็นไป

ในแนวทางเดียวกัน 
 

ประธาน :   การแก้ปัญหาส่วนต่างๆ ในการลงทุนของทุกสหกรณ์จะมีข้อจำกัดให้การลงทุน หุ้นที่ให้สหกรณ์ลงทุนได้

มีน้อยตัว ทำให้การแก้ไขปัญหาต้องรอจังหวะหุ้นที่มีแนวโน้มว่าจะข้ึน แต่ ณ วันที่พิจารณาซื้อหุ้นที่ลงมาต่ำปรากฏว่า

หลังซื้อแล้วก็ลงต่ำไปอีก 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ขอทักท้วงให้ชี ้แจงเหตุผลที ่นำเงินปันผลจากกองทุนมาเป็นกำไร ไม่ถูกต้องที ่คิดว่า                 

เงินปันผลที่แจ้งว่าไม่ใช่เงินที่ได้จากการบริหาร เพราะการจะซื้อหุ้นตัวใดทาง บลจ.  ก็ต้องคำนึงถึงเงินปันผล                    

หาก บลจ. ต่างๆ ขายหุ้นก่อนถึงวันปันผลก็ไม่ต้องนำเงินปันผลมาให้สหกรณ์แต่ทาง บลจ.  จะได้เงินปันผลเอง               

อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายในการขายทางสหกรณ์ก็ต้องเป็นผู้ออก การกำหนดนโยบายให้นำเงินปันผลที่ได้ออกมาต่อไป                

ทาง บลจ. น่าจะขายหุ้นก่อนถึงวันออกเงินปันผล  
 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (คุณศิลป์ชัย) :   ขอชี ้แจงว่า เงินปันผลกับผลตอบแทนในการลงทุนเป็นคนละส่วนกัน               

ขอให้ดูหน้า 184 กลุ่มที่ 1 เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดและตั้งใจจะถือจนครบกำหนด จะหมายถึงหุ้นกู้

ที ่กู ้เงินจากสหกรณ์ โดยออกหุ้นกู้มาเป็นหลักประกัน หุ้นกู้จะไม่มีเงินปันผลแต่จะมีผลตอบแทนและดอกเบี้ย                      

จะเป็นรายได้เข้ามาสหกรณอ์ย่างแน่นอน 

 หน้า 185 กลุ่มที่ 2  กองทุนส่วนบุคคล (เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย) หมายถึงหุ้นที่ซื้อเป็นหุ้นสามัญจะ

ขายเมื่อหุ้นขึ้น หากขาดทุนจะเก็บไว้ก่อน จะเห็นว่าการลงทุนในส่วนนี้มีความเสี่ยงเพราะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดหุ้น

ขึ้นหรือลงต่ำ ณ ปัจจุบันขาดทุนอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท 
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ประธาน :   ขอชี ้แจงเพิ ่มเติม ส่วนเกินจากการลงทุน 28 ล้านบาท (หน้า 134) กับเงินปันผล 291 ล้านบาท                   

เมื่อดึงออกมาแล้วไม่ได้ทำให้มูลค่าทรัพย์สินลดลง 
 

รองประธาน (คุณวัลลภ) :   ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนที่ได้จากราคาหุ้นที่

เพ่ิมข้ึน  2. การปันผลจากหุ้น เนื่องจากหุ้นบางตัวมีเงินปันผล ที่ผ่านมาการทำสัญญากับ บลจ. โดยมีผลตอบแทนให้ 

บลจ. จากผลประกอบการที่ทำได้จากส่วนที่ 1 
 

สมาชิก (คุณวีระพงศ์) :   เรื่องเงินปันผลจะนำออกมาเพื่อเป็นกำไรหรือไม่ ไม่มีข้อกำหนดขึ้นอยู่กับสหกรณ์จะนำ

ออกมาหรือไม่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมนี้ช่วยกันลงมติตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเงินปันผลที่ได้จากการให้ บลจ.  ลงทุนจะ

นำออกมาหรือไม่ หากนำออกมาการขาดทุนในเงินกองทุนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมูลค่าจะต่ำลง เงินหมุนเวียนใน

กองทุนก็จะน้อยลง แต่หากไม่นำเงินปันผลออกมาทาง บลจ. จะมีเงินหมุนเวียนเลือกซื้อกองทุนได้อีกเพื่อทำกำไรได้ 

จึงขอให้ลงมติ 
 

ประธาน :   การจะให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติ จะต้องมีข้อมูลนำเสนอให้ชัดเจนนำเสนอข้อมูลในหลายๆ  ด้าน เช่น                

ในสภาวะที่ตลาดตกต่ำ เป็นต้น จึงควรต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียให้ดีเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบ 

  

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินการด้านการลงทุน ประจำปี 2567 โดยให้นำข้อเสนอแนะของสมาชิก

มาพิจารณาอีกครั้ง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 

และนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568  

เลขานุการ : ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน             

พ.ศ. 2564 กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ในหมวด 2 ข้อ 5 “จัดให้มีนโยบายและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุน           

ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง

สม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ” นั้น 

   ในปี 2567 สอ.กฟภ. ได้จัดทำนโยบาย และแผนบริหารความเสี ่ยงครอบคลุมทั ้ง 6 ด้าน และ                

มีการประเมินความเสี ่ยง วิเคราะห์ปัจจัยเสี ่ยงและแนวทางการจัดการความเสี ่ยง พร้อมทั ้งจัดทำแผนงาน                 
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บริหารความเสี่ยงที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง (H) ถึงสูงมาก (E) 3 ด้าน 6 ปัจจัย ซึ่งจะต้องมีการติดตามและประเมินอย่าง

ใกล้ชิดในปี 2568 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (หน้า 141-147) 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดทราบ 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ขอสอบถามประธานอนุกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง ซ ึ ่ งม ี  6 ด ้าน ในด ้านท ี ่  2                  

ความเสี่ยงด้านการลงทุน เนื่องจากในปัจจุบัน NAV ลดลงเป็น 1,000 ล้านบาท และในเดือนกุมภาพันธ์ 2568                

เป็น 2,000 ล้านบาท จึงอยากทราบความเสี่ยงเรื ่องการลงทุนทำไมไม่กำหนดในแผนงาน และทาง สอ.กฟภ.                     

ในอนาคตจะซื้อขายหุ้นเองซึ่งการซื้อขายหุ้นเองจะมีความเสี่ยงสูง 
 

กรรมการ (คุณชาติชาย)  :  การจัดการด้านบริหารความเสี ่ยงเป็นไปตามกฎกระทรวงและมาตรฐานสากล                   

โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และหาปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหาร        

ความเสี่ยงได้วิเคราะห์และประเมินผลจัดการความเสี่ยงสูง 4 ด้าน เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิด ส่วนด้านการลงทุนไม่ได้จัด

อยู่ใน 4 ด้าน เนื่องจากทางคณะอนุกรรมการการลงทุนวิเคราะห์แล้วสามารถควบคุมได้โดยระบบควบคุมภายใน 
 

รองประธาน (คุณวัลลภ) :   การประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนปี 2567 เป็นข้อมูลปลายปี 2566 ซึ่งต่างจาก

สถานการณ์ในปัจจุบัน ปลายปี 2566 นักวิเคราะห์ต่างๆ เห็นว่าปี 2567 สถานการณ์จะดีขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้ว             

ตรงข้าม คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่คงต้องวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ ์
 

มติที่ประชุม  สมาชิกรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 
2567 และนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568 และรับข้อคิดเห็นของสมาชิกเพื่อดำเนินการในเรื่องการสรุป     
ผลการติดตามความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้จัดการได้รับในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา  

เลขานุการ : ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน            

พ.ศ. 2564 ข้อ 14 ในการประชุม นอกจากเรื่องที่แจ้งในที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแล้ว สหกรณ์ต้องแจ้งให้                      

ที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ 

และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็น

รายบุคคลในรายงานประจำปี 



30 
 

รายงานการประชุมใหญส่ามญั ประจำปี 2567 
 

  ในปี 2567 กรรมการดำเนินการ ผู ้จัดการ รองผู ้จัดการ ผู ้ช่วยผู ้จัดการ ผู ้ตรวจสอบกิจการ และ

ค่าตอบแทน บลจ. (ผู้บริหารการเงินสหกรณ์) ผู้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับผลประโยชน์

และค่าตอบแทนจากสหกรณ์ จำนวน 44 ราย เป็นเงินทั้งสิ ้น 12 ,903,428.71 บาท ตามรายละเอียดในหนังสือ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (หน้า148-150) 
   

    จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้จัดการได้รับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.7   ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของ

สหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

เลขานุการ : ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน           

พ.ศ. 2564 ออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2562 ข้อ 14(2)                        

ในการประชุมใหญ่สหกรณ์ต้องแจ้งข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และการถูก

ลงโทษ ในรอบปีบัญชีที ่ผ่านมา พร้อมทั ้งแผนหรือแนวทางป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี                     

ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก นั้น 

   ในปี 2567 สอ.กฟภ. ถูกดำเนินคดี จำนวน 1 คดี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 เรื่อง ผิดสัญญา-ไม่ปฏิบัติ

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขณะนี้อยู่ระหว่าง โจทก์, ผู้ร้องสอด และจำเลย เจรจาไกล่เกลี่ยกัน 
   

  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดทราบ 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ขอเพิ่มเติมในเรื่องการร้องทุกข์กล่าวโทษ ขอให้ฝ่ายจัดการเพิ่มวงเงินที่ถูกฟ้องด้วย และ

เป็นสาระสำคัญทางบัญชีหรือไม่ 
 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (คุณศิลป์ชัย) :   หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลหากเป็นสาระสำคัญทางบัญชีต้องเปิดเผย   

แต่หากเป็นความลับของสหกรณ์ไม่ควรเปิดเผย ซึ่งหมายถึงว่าหากเป็นจำนวนเงินมากต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูล

นี้มีหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ 1. เปิดเผยเพื่อไม่ให้ผู้อ่านงบเข้าใจผิด  2. ไม่นำความลับของสหกรณ์ไปเปิดเผย 

   ที่ผ่านมาหากมีการสู้คดีในชั้นศาลมักจะไม่เปิดเผย เนื่องจากมีผลต่อรูปคดี แต่หากจำนวนเงินมากและ

สหกรณ์มีโอกาสแพ้จะต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ 
 

มติที่ประชุม  สมาชิกรับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเร ียน และ                  

การถูกลงโทษ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
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ระเบียบวาระท่ี 5.8  รายงานการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์                   

ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่  

เลขานุการ : ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2565 ข้อ 66(19) ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบเรื่อง รายงานผลการ

ดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ ที่ สอ.กฟภ. เป็นสมาชิกอยู่  

ผลการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะที ่เป ็นศู นย์กลางของขบวนการสหกรณ์ไทย (Apex 

organization) ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในรอบปีที่

ผ่านมาได้ดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 

110 ดังนี้ 

  1. ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนการทำวิจัยและรวบรวมสถิติเก่ียวกับกิจการสหกรณ์ 

  2. แนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง

สหกรณ์ ส่วนราชการหรือบุคคลอ่ืน 

  3. ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 

  4. ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือสันนิบาตสหกรณ์ของ

ต่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศท่ีมีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน 

  5. ซื้อ จัดหา จำหน่าย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ 

  6. ส่งเสริมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์ 

  7. สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์ เพ่ือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการ

กระทำเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

  8. เป็นตัวแทนของสหกรณ์ เพ่ือรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของรัฐ องค์การระหว่าง

ประเทศหรือภาคเอกชน 

  9. ร่วมมือกับรัฐในการส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่างแท้จริง 

  10. ดำเนินการอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

มอบหมาย 

  สันนิบาตสหกรณ์ เป็นของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ เพื ่อสหกรณ์ เป็นองค์กรอิสระภาคประชาชน                     

ในการปกป้องคุ้มครองสหกรณ์ การประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเป็น

องค์กรสหกรณ์ในระดับสากล มีหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้รวมถึงการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปสู่
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ความสำเร็จที่แท้จริง คือสมาชิกสหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปันเอื้ออาทรต่อ

กันในสังคม และชุมชน ดำรงบนหลักแห่งความพอเพียง 
 

ผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    ชสอ. ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2515 โดย สอ.กฟภ. เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี 2538 ในรอบปีบัญชี 2566 

(1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) เป็นปีที่ ชสอ. มีผลการดำเนิินงานที่่ดีีมากทั้งในด้้านการบริิหารจััดการ และ

ความมั่่นคงทางการเงิิน ณ วัันสิ้นปีบััญชีี 31 มีีนาคม 2567 ชสอ. มีีสหกรณ์์สมาชิกจำนวน 1,103 สหกรณ์์ สิินทรััพย์์

รวม 143,631 ล้้านบาท สามารถบริิหารสิินทรััพย์์ให้เกิดกำไรสุทธิิ 1,682 ล้านบาท จ่่ายเงิินปันผลได้ในอัตรา 5.50% 

และเงิินเฉลี่ยคืนในอััตรา 5.00% โดย บริษัททริสเรตติ้ง จำกัด ประกาศอันดับเครดิตองค์กรของ ชสอ. คงเดิมที่ระดับ

“A-” แนวโน้มอันดับเครดิิต “คงที่่” แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน โดยมีผลการดำเนินการตาม

ตารางด้านล่าง 

ผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในรอบปีบัญชี 2566 

(1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) 

         หน่วย : ล้านบาท 

ผลการดำเนินการ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ทุนดำเนินงาน 138,102.88 131,094.66 143,630.82 
เงินสดเงินฝากธนาคาร 6,146.72 2,917.63 2,546.83 
ลูกหนี้เงินกู้ 65,882.02 62,296.43 73,945.94 
เงินลงทุน 63,678.10 64,635.53 65,621.27 
เงินรับฝาก 89,867.06 94,417.49 98,751.08 
เงินกู้ยืมและเบิกเกินบัญชี 13,516.38 5,866.45 9,939.71 
ทุนเรือนหุ้น 31,328.53 31,427.14 34,871.81 
ทุนสำรองและทุนตาม
ข้อบังคับ 

3,478.60 3,752.95 
4,102.74 

กระแสเงินสดรับมากกว่า(น้อย
กว่า)เงินสดจ่าย 

558.86 (3,229.09) 
(370.81) 

กำไร (ขาดทุน) สะสม 2,082.17 2,198.56 1,681.54 
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สอ.กฟภ. ได้มีธุรกรรมกับ ชสอ. โดยมีหุ้นสะสมจำนวน 35 ล้านบาท และ

เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 3 ,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลอดปี 2567 สอ.กฟภ. ได้จัดส่งกรรมการ

ดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมและรับฟังการบรรยายต่าง ๆ ที่ ชสอ. จัดขึ้น 
 

ผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จำกัด 

  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ร ัฐวิสาหกิจไทย จำกัด จดทะเบียนจัดตั ้งเมื ่อวันที ่ 15 มิถุนายน 2566                    

โดย สอ.กฟภ. เข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 วันสิ้นปีบัญชี 31 มีนาคม 2567 ชสร. มีสมาชิกจำนวน 

12 สหกรณ์ สินทรัพย์ 171.38 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1.47 ล้านบาท  
 

 ผลการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จำกัด (ชสร.) 

(วันสิ้นปีบัญชี 31 มีนาคม 2567) 

           หน่วย : ล้านบาท 

ผลการดำเนินการ ณ 31 มีนาคม 2567 

ทุนดำเนินงาน 171.38 
เงินสดเงินฝากธนาคาร 1.18 
เงินฝากออมทรัพย์ สอ.บริษัท ทีโอที 
จำกัด 

51.87 

เงินลงทุน 113.19 
เงินรับฝาก 57.00 
เงินกู้ยืมและเบิกเกินบัญชี - 
ทุนเรือนหุ้น 112.00 
ทุนสำรองและทุนตามข้อบังคับ - 
กระแสเงินสดรับมากกว่า(น้อยกว่า)เงิน
สดจ่าย 

53.05 

กำไร (ขาดทุน) สะสม 1.47 
 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สอ.กฟภ. ได้มีธุรกรรมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 

จำกัด โดยมีหุ้นสะสมจำนวน 5 ล้านบาท 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดทราบ 
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สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ขอสอบถาม 

 1. ตาราง ชสอ. และ ชสร. คัดลอกมาผิดหรือไม่ ระหว่างปี 2566 และ 2567  ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขใหม่  

 2. ขอให้เพ่ิมงบครึ่งปีของ ชสอ. และ ชสร. 
 

ประธาน :   ตารางไม่ผิด เนื่องจากเป็นงบครึ่งปีของปี 2567 ทำให้กำไรน้อยกว่าปี 2566 ทั้งปี งบทั้งปีของ 2567 

ออกในเดือนมีนาคม 2568 

 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์                  
ซึ่งสหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6      เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 6 และข้อ 106 

เลขานุการ : ตามที่ สอ.กฟภ. ได้กำหนดข้อบังคับ พ.ศ. 2565 ขึ้นถือใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ
สหกรณ์ ปรากฎว่ายังมีบางประเด็น ที่ควรต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรองรับระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศของ
นายทะเบียนสหกรณ์ และบางประเด็นควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น คณะกรรมการดำเนินการ 
ชุดที่ 28 ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ในการประชุมครั้งที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2567 และในการประชุมครั้งที่ 15/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 เห็นควรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ มีประเด็นการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
4 ข้อ ดังนี้   

1. แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  2.   วัตถุประสงค์  เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกมาใหม่ 
2. แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  3.   อำนาจกระทำการ เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกมาใหม่ 
3. แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  6.   เรื่องการถือหุ้น เพ่ือให้สมาชิกสามารถนำหุ้นออกบางส่วนได้ โดยการโอน  
        ให้แก่สมาชิกรายอ่ืน 
4. แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 106. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้    เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ 

มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้  
 

   จึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2568 โดยที่ประชุมใหญ่จะต้องมีคะแนนเสียง
สองในสาม ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม ตามข้อบังคับข้อ 83 และข้อ 104  
  

  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดพิจารณา 
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ประธาน :  รายละเอียดในการแก้ไขข้อบังคับครั้งนี้จะแก้ไข 4 ข้อ  

  ข้อ 2 และข้อ 3 เป็นการแก้โดยให้สอดคล้องกับระเบียบของนายทะเบียนที่ออกมาใหม่ เนื้อหาโดยรวม

เหมือนเดิม 

  ข้อ 6 เรื่องการถือหุ้น ทาง สอ.กฟภ.ได้พยายามให้สมาชิกถอนหุ้นบางส่วนได้ เนื่องจากนายทะเบียน             

ไม่อนุมัติ เกิดจากมีการฟ้องร้อง และศาลปกครองสูงสุดไม่ให้มีการถอนคืนหุ้นบางส่วนเพราะจะทำให้กระทบจำนวน

หุ้นทั้งหมดของสหกรณ์อาจทำให้สหกรณ์ขาดความมั่นคง สอ.กฟภ.จึงหาทางให้มีการโอนหุ้นที่ต้องการถอนออก

ให้กับสมาชิกที่ต้องการหุ้นเพ่ิม เพ่ือให้หุ้นยังคงที่เท่าเดิม 

  ข้อ 106 แก้ไขเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน 
 

 

สมาชิก  :  หุ้นที่รับโอนจากสมาชิกท่ีต้องการถอนคืน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินสิทธิ์ 5 ล้านบาทใช่หรือไม ่
 

ประธาน :  เมื่อรับโอนแล้วรวมหุ้นเดิมต้องไม่เกินสิทธิ์ 5 ล้านบาท 
 

ผู้แทนจากกรมส่งเสริมฯ (คุณจิรพันธ์) :  การแก้ไขข้อ 2 วัตถุประสงค์ ขอแนะนำว่า ในเวลาที่คณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์มีมติให้แก้ไขเพิ ่มเติมข้อบังคับนั ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ย ังมิได้ออกคำอธิบายเพิ ่มเติม                      

กฎกระทรวงฯ พร้อมตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์แต่ละประเภท โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออก

คำอธิบายเพิ ่มเติมพร้อมตัวอย่าง  การแก้ไขเพิ ่มเติมข้อบังคับ เมื ่อวันที ่ 31 มกราคม 2568 ทำให้ข้อบังคับที่

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาในวันนี้ ไม่เหมือนข้อความตามคำอธิบายเพิ่มเติม

กฎกระทรวงฯ พร้อมตัวอย่างการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกมา จึงขอแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข

ข้อความในข้อ 2 และข้อ 3 ให้เป็นไปตามคำอธิบายเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฯ และตัวอย่างการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ ต้องไม่ทำให้ผิดไปจากเจตนารมณ์ของที่ประชุมใหญ่ ไม่ทำให้เกิดข้อขัดข้องในการดำเนิน

กิจการของสหกรณ์ โดยขอแนะนำให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือผู้จัดการ                   

เป็นผู้ประสานงานในการพิจารณาแก้ไข ตัดทอน หรือเพิ่มเติมข้อความ ให้เป็นไปตามคำอธิบายเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ 

พร้อมตัวอย่างการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
 

ประธาน  : ตามข้อแนะนำของผู้แทนฯ สมาชิกมีประเด็นที่สมาชิกประสงค์จะสอบถามหรือให้อธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีจะขอให้สมาชิกออกเสียงลงคะแนนเพื่อมีมติโดยครอบคลุม 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ และประเด็นที่ 2 พิจารณามอบหมายกรรมการคนหนึ่งหรือผู้จัดการเป็นผู้ประสานงานในการพิจารณาแก้ไข 
ตัดทอน หรือเพิ่มเติมข้อความ ให้เป็นไปตามคำอธิบายเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ พร้อมตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติม
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ข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่และอยู่ในที่ประชุมใหญ่  แห่งนี้ 
จำนวน 568 คน จึงขอสมาชิกออกเสียงลงคะแนน 
 
มติที่ประชุม สมาชิกออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบให้แก้ไขเพิ ่มเติมข้อบังคับและมอบหมายให้กรรมการ               

คนหนึ ่งหรือผู ้จ ัดการ เป็นผู ้ประสานงานในการพิจารณาแก้ไข ตัดทอน หรือเพิ ่มเติมข้อบังคับ ให้เป็นไป                

ตามคำอธิบายเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ จำนวน 439 เสียง 

สมาชิกออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและให้กรรมการคนหนึ่งหรือ

ผู้จัดการเป็นผู้ประสานงานในการพิจารณาแก้ไข ตัดทอน หรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้เป็นไปตามคำอธิบายเพิ่มเติมกฎ

กระทรวงฯ จำนวน 1 เสียง 

สมาชิกงดออกเสียง จำนวน 128 เสียง 
 

สรุป ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเสนอ และ

มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือผู้จัดการเป็นผู้ประสานงานในการพิจารณาแก้ไข ตัดทอน หรือเพ่ิมเติมข้อความใน

ข้อบังคับให้เป็นไปตามคำอธิบายเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก    

ซึ่งมาประชุมใหญ่ และอยู่ในที่ประชุมใหญ่แห่งนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

เลขานุการ : ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้อนุมัติให้บริษัท 

สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2567 อัตราค่าธรรมเนียม 220,000 บาท                      

โดยมีนายวิโรจน์ นริศวรานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ นั้น คณะผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบ               

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยแสดง                

ความคิดเห็นต่องบการเงิน พร้อมบทวิเคราะห์ งบการเงินดังกล่าวแล้วตามรายละเอียดในหนังสือรายงานการประชุม

ใหญ่สามัญประจำปี 2567 (หน้า 164-212) 
 

  สอ.กฟภ. จึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมใหญ่จะต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ตามข้อบังคับข้อ 83  
  

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดพิจารณา 
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ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (คุณศิลป์ชัย) :  ชี้แจงตามเอกสารหน้า 165-212 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ขอสอบถาม เงินปันผล 291 ล้าน อยู ่ในหมวดใดของงบ ซึ ่งเป็นเงินปันผลที ่ด ึงจาก                 

การลงทุน 
 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์(คุณศิลป์ชัย) : อยู่ในกลุ่ม 3 แต่เป็นการรวมกลุ่มไว้ของเงินปันผลจากการลงทุนกับดอกเบี้ยจากหุ้นกู้ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

    อนุมัติจำนวน 359 เสียง, ไม่อนุมัติจำนวน 5 เสียง และงดออกเสียง (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.3  อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567  

เลขานุการ : ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ข้อ 24 การจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำปี กำหนดให้เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่า

สหกรณ์มีกำไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง 

ที่ประชุมใหญ่ อาจจัดสรรได้ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 24 (1) – (10) และ 

   ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 78 กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทั้งปวง

ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที ่ประชุมใหญ่ โดยในข้อ 78 (15) กำหนด                    

ให้ “คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่” ซึ่งที่ประชุมใหญ่มี

อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 66 (3) กำหนดให้ “ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ประจำปี และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์” 

   ทั ้งนี ้ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีดังกล่าว ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 25 วรรคสาม                

“กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อบังคับสหกรณ์ 

ข้อ 24 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร หรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงิน

จำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น” 

   จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปีที ่ผ ่านมา สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2567                      

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,765,476,113.73 บาท คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ในการประชุมครั้งที่ 15/2567 

วันที่ 29 มกราคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ

ประจำปี 2567 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 24 และข้อ 25  
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   จึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิตามรายละเอียดในตาราง หน้า 214              

โดยที่ประชุมใหญ่จะต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ตามข้อบังคับข้อ 83 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ขอทักท้วงเรื่องเงินโบนัสกรรมการ ซึ่งระบุไว้ว่า เงินกำไรสุทธิ 1,765 ล้านบาท ปีที่แล้วตั้ง

ประมาณการเงินกำไรไว้ 1,624 ล้านบาท เป็นการประมาณการโดยรวมตั้งค่าการบินไทยไว้ 141 ล้านบาท และ                 

ไม่มีเงินในส่วนดอกเบี้ยตั้งพัก 107 ล้านบาท ในกำไร 1,765 ล้านบาท หักด้อยค่าการบินไทย 141 ล้านบาท และ               

หักดอกเบี้ยตั้งพัก 107 ล้านบาท จะมีกำไรสุทธิคงเหลือเพียง 1,517 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ประมาณการไว้ 

1,624 ล้านบาท โบนัสของกรรมการควรจะปรับลดตามผลประกอบการ และนำไปไว้เป็นทุนสำรอง 
 

ประธาน :  หลักการของการคิดเงินโบนัส ปี 2564-2566  

   หลักการที่ 1 ใช้ตัวกำไรสุทธิทางบัญชีไม่ว่าจะติดลบหรือบวกจะใช้กำไรสุทธิของปีนั้นๆ ตามบัญชีมาคิด

เป็นเงินปันผล และเมื่อคำนวณเงินปันผลในสุดท้ายแล้ว จะนำเงินปันผลนั้นมาคำนวณโบนัสกรรมการ หลักการของ

ทั้ง 3 ปีนั้น ก็นำมาใช้เป็นหลักการของปี 2567 ผลการดำเนินการสุดท้ายคำนวณเงินปันผลได้เป็น 5.45% และนำมา

คำนวณเป็นโบนัสของกรรมการตามหลักเกณฑ์เดิม 

   หลักการที่ 2 จากการพิจารณาคำนวณเงินโบนัสของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ใช้เงินปันผลเป็น                 

ตัวคำนวณทั้งหมดโดยใช้ค่า KPIs  หากท่านสมาชิกคิดว่า การคำนวณเงินโบนัสของเจ้าหน้าที่ไม่ขัดข้อง แต่ขัดข้องที่

เงินโบนัสกรรมการ หลักการคำนวณนี้ก็ไม่ถูกต้อง 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ขออธิบายใหม่เรื่องทักท้วง ไม่ได้ทักท้วงเรื่องเงินปันผลเพราะเงินปันผลเป็นส่วนที่สมาชิก

ต้องได้รับและไม่ได้ให้เปลี่ยนแปลงอะไร และในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆ แต่ที่ทักท้วงคือผล

ประกอบการตามฝีมือของคณะกรรมการทั้ง 15 ท่าน เพราะตามที่วางเป้าหมายไว้ไม่มีส่วนของ 107 ล้าน บาท                 

ไม่มีผู้ใดคิดว่าจะได้กำไรในปีนี้ ส่วนนี้เป็นกำไรพิเศษและเกิดขึ้นในครั้งเดียว เมื่อนำไปรวมกำไรสุทธิจึงเป็น 1,517               

ล้านบาท แผนงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ 1,624 ล้านบาท และยังคงตั้งด้อยค่าหุ้นกู้เการบินไทย 141 ล้านบาท แต่ในเดือน 

ธันวาคม 2567 ได้หุ้นแปรสภาพจึงไม่ต้องตั้งด้อยค่า 141 ล้านบาท ที่เป็นค่าใช้จ่ายจึงกลับมาเป็นกำไร แสดงให้เห็น

ว่าไม่ใช่ฝีมือการบริหารของคณะกรรมการ เพราะเป็นกำไรครั้งเดียวที่เข้ามา 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณวีระพงศ์) :  เนี่องจากผมเป็นผู้ร่วมทำ KPIs วัดผลของกรรมการด้วย ขอชี้แจงเรื ่อง

กำไรเป็นเพียงส่วนน้อยของการคิดโบนัสกรรมการ เพราะโบนัสกรรมการเป็น KPIs เป็นเพียงหนึ่งในทั้งหมดหลาย             
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สิบตัว ซึ่งทั้งหมดมี 20 แต้ม และตัวกำไรเป็นเพียง 2 แต้ม หากตัดตัวกำไรออกก็จะมีค่าไม่ต่างกันมากเพราะวัดกัน                

ที่ KPIs รวม โบนัสที่จะได้คิดจาก ส่วนของ KPIs ซึ่งถ่วงน้ำหนักหลายตัว 
 

รองผู้จัดการสหกรณ์ (คุณปณาลี) :  หลักเกณฑ์การคิดโบนัสของกรรมการและเจ้าหน้าที่ในปี 2566-2567 

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 คำนวณเงินโบนัสที่ได้รับโดยพิจารณาจากอัตราเงินปันผล 

 ส่วนที่ 2 คำนวณเงินโบนัสที่จะได้รับเพิ่ม/ลด โดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการดำเนินการ                   

ของสหกรณ์ (KPIs) 

  - เงินโบนัสส่วนของกรรมการที ่จะได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจะเท่ากับเงินโบนัส               

ส่วนที ่ 1 บวก/ลบ เงินโบนัสส่วนที ่ 2 เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 60,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท                     

ซึ่งประธานกรรมการจะได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 15 

  - เงินโบนัสในส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับเงินโบนัส

ส่วนที่ 1 บวก/ลบ เงินโบนัสส่วนที่ 2 เป็นจำนวนเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน เนื่องจากมีกำหนดไว้                   

ในระเบียบเจ้าหน้าที ่

  หากในปีใดไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล สหกรณ์ก็อาจไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินโบนัส

ให้กรรมการและเจ้าหน้าที ่
 

มติที่ประชุม  อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดในตาราง หน้า 214 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

    อนุมัติจำนวน 339 เสียง, ไม่อนุมัติ (ไม่มี) และงดออกเสียงจำนวน 5 เสียง รวม 344 เสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี 6.4    อนุมัติโอนเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่เกิน 10 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง 

เลขานุการ : ด้วย สอ.กฟภ. ได้ทำการปิดบัญชีประจำปี 2567 พบว่ามีเงินจำนวนหนึ่งที่ต้องจ่ายคืนให้กับสมาชิก            

แต่ไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกได้ และอีกส่วนหนึ่งไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผู้ที่โอนเงินมา สหกรณ์รับรู้แสดงไว้              

ในรายการหนี้สินอื่นในงบการเงินที่บันทึกบัญชีก่อนเดือนมกราคม 2568 ซึ่งมีระยะเวลาเกิน 10 ปี (ปี 2567)                

จำนวนทั้งสิ ้น 26 รายการ เป็นเงิน 114,712.31 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสองบาทสามสิบเอ็ด

สตางค)์ ประกอบด้วย 

-  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ค้างจ่าย    9 รายการ 13,380.84 บาท 
-  เงินรอตรวจสอบ 17 รายการ 101,331.47 บาท 
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  รายการดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ ได้ประกาศผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สอ.กฟภ. หลายครั้ง เพ่ือให้สมาชิก

ตรวจสอบเงินที่ค้างอยู่กับสหกรณ์และนำหลักฐานมาขอรับเงิน จาก สอ.กฟภ. แต่ไม่มีผู้ใด นำหลักฐานมาขอรับเงิน

คืนแต่อย่างใด และทางฝ่ายบัญชี ได้บันทึกข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเป็นปัจจุบันและแสดงในงบการเงิน

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

   ในการนี ้ เพื ่อเป็นการชำระบัญชีเงินปันผล , เงินเฉลี ่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่มียอดค้างนาน           

ตามคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/5705 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2543 และข้อบังคับ สอ.กฟภ.    

พ.ศ. 2565 ข้อ 25 วรรคสอง โดยให้นำเงินดังกล่าวที่เกิน 10 ปี จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 114 ,712.31 บาท              

เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ดำเนินการดังนี้ 

   1. อนุมัติเป็นหลักการให้สหกรณ์ฯ โอนเงินปันผล , เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่บันทึกบัญชี              

ก่อนเดือนมกราคม 2568 ซึ่งมีระยะเวลาเกิน 10 ปี (ปี 2567) จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 114,712.31 บาท                    

เข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ฯ                          

   2. ให้สหกรณ์ฯ ทำประกาศแจ้งสมาชิกให้มาตรวจสอบเพื่อขอรับเงินคืนภายในกำหนด 90 วัน นับแต่

วันที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 มีมติเห็นชอบ หากเกินกำหนดดังกล่าวแล้วให้ สหกรณ์ฯ นำเงินปันผล ,         

เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่คงเหลือจากสมาชิกขอรับเงินคืน โอนเข้าบัญชีทุนสำรองต่อไป โดยเมื่อโอนเข้า            

ทุนสำรองแล้วจะไม่สามารถนำออกมาใช้จ่ายได้ 

  สอ.กฟภ. จ ึงนำเสนอที ่ประช ุมใหญ่ เพื ่อพิจารณาอนุม ัต ิโอนเง ินปันผล, เง ินเฉล ี ่ยค ืน และ                           

เงินรอตรวจสอบที่เกิน 10 ปี โดยที่ประชุมใหญ่จะต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ตามข้อบังคับข้อ 83  
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 1 และให้ดำเนินการตามข้อ 2 ต่อไปด้วย 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์ดังนี้ 

 1. อนุมัติเป็นหลักการให้สหกรณ์ฯ โอนเงินปันผล , เงินเฉลี ่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่บันทึกบัญชี              

ก่อนเดือนมกราคม 2568 ซึ่งมีระยะเวลาเกิน 10 ปี (ปี 2567) จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 114,712.31 บาท                 

เข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ฯ                          

 2. ให้สหกรณ์ฯ ทำประกาศแจ้งสมาชิกให้มาตรวจสอบเพื่อขอรับเงินคืนภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 มีมติเห็นชอบ หากเกินกำหนดดังกล่าวแล้วให้ สหกรณ์ฯ นำเงินปันผล ,                      

เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่คงเหลือจากสมาชิกขอรับเงินคืน โอนเข้าบัญชีทุนสำรองต่อไป โดยเมื่อโอนเข้า            

ทุนสำรองแล้วจะไม่สามารถนำออกมาใช้จ่ายได้ 
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ระเบียบวาระท่ี 6.5 นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

เลขานุการ : ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ว่าด้วย                

การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 5 (1) ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีหน้าที่กำหนด

นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ เพื ่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ                     

ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (หน้า 217-222) 

 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 14/2567 วันที่ 25 ธันวาคม 2567 ได้มีมติให้นำเสนอ

นโยบายการดำเนินการ กรอบทิศทาง และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวมของสหกรณ์ โดยอ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์ 

สอ.กฟภ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 – 2569 โดยที่ประชุมใหญ่จะต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ตามข้อบังคับข้อ 83   
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.6   อนุมัติแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568 

เลขานุการ : ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด และ               

ฝ่ายจัดการได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2568 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ 

ให้มีทิศทางท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกท้ังเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

   ในการนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์นำไปสู่แผนปฏิบัติ คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 14/2567              

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ไว้ 5 ด้าน มีกลยุทธ์จำนวน 18 

กลยุทธ์ 42 โครงการ และมีงบประมาณในการดำเนินการทั ้งสิ ้นจำนวน 9,230,000 บาท มีรายละเอียด ตาม

รายละเอียดในหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 (หน้า 223-241) 

   ทั ้งนี ้ เพื ่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการประจำปี 2568 บรรลุเป้าหมายที ่กำหนดไว้

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 จึงกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

เรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 เพื่อรายงานให้ คณะกรรมการ

ดำเนินการทราบเป็นประจำทุกเดือน 



42 
 

รายงานการประชุมใหญส่ามญั ประจำปี 2567 
 

   สอ.กฟภ. จึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568                     

โดยที่ประชุมจะต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ตามข้อบังคับข้อ 83 
  

  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2568 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.7  อนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2568 

เลขานุการ : ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ข้อ 78(16) ,(28) กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอ

แผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่มีอำนาจ หน้าที่ ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 66(7) อนุมัติ

แผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 

   โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ครั้งที่ 15/2567 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568           

ได้เห็นชอบให้กำหนดแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2568 เสนอให้ที่

ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามรายละเอียดในหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

2567 (หน้า 242-248) 

  สอ.กฟภ. จึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได้ - รายจ่าย 

ประจำปี 2568 โดยที่ประชุมใหญ่จะต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ตามข้อบังคับข้อ 83  
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ขอสอบถามยืนยัน ในปี 2568 ในหน้า 244 ประมาณการรวมการคืนค่าด้อยค่า 141              

ล้านบาท x 3 ปี เข้ามาด้วยแล้วถูกต้องหรือไม่ เพราะม่ันใจว่าทำได้แน่นอน 
 

รองประธาน (คุณวัลลภ) :    ในหน้า 244 ประมาณการปี 2568 จะรวมการคืนด้อยค่า 423 ล้านบาท              

เข้ามาด้วย ถ้าไม่รวมกำไรจะอยู่ที่ 1,721 ล้านบาท แต่เมื่อรวมแล้วกำไรจะอยู่ที่ 2,144 ล้านบาท 
 

สมาชิก (คุณธีระพงศ์) : รายได้จริงปี 2567 อยู่ที่ 3,096 ล้านบาท แต่รายได้ปี 2568 อยู่ที่ 3,161 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น

ประมาณ 165 ล้านบาท ในขณะที่มีรายได้พิเศษ 423 ล้านบาท แต่กำไรที่เพ่ิมข้ึนกลับไปอยู่ที่ค่าใช้จ่าย ยอดค่าใช้จ่าย

จริงปี 2567 อยู่ที่ 1,331 ล้านบาท แต่ค่าใช้จ่ายประมาณการปี 2568 ลดลงมา 300 ล้านบาท ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า

ผลกำไรที่เพ่ิมประมาณ 2,000 ล้านบาท กลับมาจากรายจ่ายที่ลดลง 
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ผู้จัดการ สอ.กฟภ.(คุณสิทธิพันธ์) :  น่าจะใส่ข้อมูลผิดในบรรทัดที่ขาดทุนจากการด้อยค่าจะต้องไม่มี ค่าต้องเป็น            

0 ส่วน 423 ล้านบาท จะต้องไปบวกกับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นรายได้บวกไปกับ 3,161 ล้านบาท 

ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณวีระพงศ์) : ในส่วนที่ได้กลับมาจะนำมาเป็นรายได้ไม่ได้ แต่นำไปตัดรายจ่ายเพราะ

ตอนนำไปเป็นตั้งเป็นรายจ่าย 141 ล้านบาท 3 ปี เมื่อได้คืนกลับมาก็จะต้องนำมาตัดรายจ่าย เป็นหลักการข้อกำหนด

ทางบัญชี 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ขอสอบถามรองประธานฯ รายได้ผลตอบแทนจากกองทุนส่วนบุคคล 457 ล้านบาท               

ขอให้อธิบายได้หรือไม่ที่ดาดว่าจะได้จากส่วนเกินเท่าไหร่ ปันผลเท่าไหร่ 
 

รองประธาน (คุณวัลลภ) :    457 ล้านบาท คาดว่าจะได้ผลตอบแทนจากกองทุนส่วนบุคคล 15 กอง 

ประมาณ 3.8 - 3.9% 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2568 

ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.8 เห ็นชอบกำหนดวงเง ินก ู ้ย ืม หร ือค ้ำประก ัน ประจำป ี  2568 เพ ื ่อนำเสนอ                
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 

เลขานุการ : ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565  
 

หมวดที่ 4 
   ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน “ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันสำหรับ
ปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินการ วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ ์
   ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำ
ประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง” 
   ข้อ 19 การกู ้ย ืมเงินหรือการค้ำประกัน “สหกรณ์อาจกู ้ย ืมเงิน หรือออกตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือ              
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นสำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันประจำปีตามข้อ 18” 
 

หมวดที่ 6 
   ข้อ 66 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ 
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       (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
  สอ.กฟภ. ไม่มีนโยบายกู ้ยืมเงินจากสหกรณ์อื ่น คงมีเฉพาะการกู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเท่านั้น               
ซึ ่งที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 28 ในการประชุมครั ้งที ่ 15/2567 เมื ่อวันที ่ 29 มกราคม 2568                
ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้กำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกันสำหรับปี 2568 ในวงเงิน 15,000 ล้านบาท              
(หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) เท่าปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสามารถบริหารกิจการสหกรณ์ได้ตาม
แผนงานที ่กำหนดเป็นการเสร ิมสภาพคล่องได ้ตามความจำเป็น สำรองเง ินเพื ่อใช ้หมุนเว ียนจ่ายเง ินกู้                         
เงินรับฝากให้แก่สมาชิก และสำรองในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน 
    

  จึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกัน ประจำปี 2568 
จำนวน 15,000 ล้านบาท เท่าปี 2567 เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบต่อไป โดยที่ประชุมใหญ่จะต้อง               
มีคะแนนเสียงข้างมาก ตามข้อบังคับข้อ 83  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ 
 
มติที่ประชุม ที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบกำหนดวงเง ินกู ้ย ืม หรือค้ำประกัน ประจำปี 2568                  
จำนวน 15,000 ล้านบาท 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.9  เห็นชอบแผนการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2567 

 

เลขานุการ : ตามราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ได้ประกาศกฎกระทรวง การฝากเงินและ               
การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2567 โดยมีประเด็นอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้  
   1. การให้คำนิยาม “หลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ที่ออกโดย
รัฐวิสาหกิจอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถลงทุนในหุ้นสามัญ PTTEP และ OR ได้สหกรณ์
ต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในระยะเวลา 10 ปี 
   2. สหกรณ์จะฝากเงินหรือลงทุนในนิติบุคคลแต่ละแห่งได้ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง
ของสหกรณ์ หากเกินจะต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา 5 ปี 
   3. โดยภาพรวมการลงทุนของสหกรณ์ ต้องไม่เกินทุนเรือนหุ ้นรวมกับทุนสำรอง หากเกินจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามที่กำหนดภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ 
   

  ตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สอ.กฟภ. มีการลงทุนเกินกว่าทุนเรือนหุ้นรวมกับ
ทุนสำรองเป็นจำนวนเงิน 14,620.70 ล้านบาท ซึ่งต้องจัดทำแผนการลงทุน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ กำหนด 
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 คณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 28 ในการประชุมคร ั ้งที ่  15/2567 ว ันที ่ 29 มกราคม 2568                  
ได้พิจารณาแผนการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง การฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2567 ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยสรุปได้ดังนี้  
 

 จึงนำเสนอแผนการลงทุนฯ ให้ที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยที่ประชุมใหญ่จะต้องมีคะแนน
เสียงข้างมาก ตามข้อบังคับข้อ 83 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : เรื่องท่ีฝ่ายจัดการนำเสนอแต่ไม่มีในเอกสารการประชุม จะขอให้เพ่ิมเข้ามาได้หรือไม่ 
 

ประธาน  :    ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงและจัดทำเอกสารให้ชัดเจน ส่วนในหน้า 253 ข้อ 2 เป็นการชี้แจงการลงทุน

หุ้นโดยนำ บลจ. บวกกับ หุ้นสามัญการบินไทย 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : วาระพิจารณาในเรื่องรูปแบบการลงทุน ควรจะนำเสนอมาก่อน โดยเสนอแผนพิจารณาให้

จบในที่ประชุม หรือไม่ควรนำเสนอเพราะไม่ได้พิจารณามาก่อน หรืออาจจะพิจารณาไม่รอบคอบก็ควรเว้นเรื ่อง                 

การบินไทยไปก่อน จึงอยากถามที่ประชุมส่วนใหญ่จะพิจารณาว่าอย่างไร โดยส่วนตัวยังไม่เห็นด้วยกับแผนทั้ง 3 ตัว           

ตามแผนที่จะลดการลงทุนใน 5 ปี จึงไม่จำเป็นต้องรีบลดลงอาจรอปีต่อไปแต่ก็เป็นไปตามแผนคือภายใน 5 ปี                

หากหุ้นยังราคาไม่ดีก็ยังไม่ควรขายออก รอดูในปีหน้าหรือปีต่อไป เพ่ือให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้พิจารณาดำเนินการ

ได้ไม่ต้องบังคับขายตามแผนที่ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
 

ประธาน  :    การจัดทำแผนการลงทุนเพื่อแก้ไขจะมี 2 ส่วน  

  - แก้ไขภายใน 5 ปี เป็นส่วนของการลงทุนเกิน 10% คือหุ้น AOT 

  - แก้ไขภายใน 10 ปี เป็นส่วนของหุ้นตามนิยามรัฐวิสาหกิจ คือหุ้น PTTEP และ OR 

 การหารือร่วมกับตัวแทนกรมส่งเสริมฯ เพื่อจะได้ปรับรูปแบบแผนว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง โดยสรุป               

ทางกรมส่งเสริมฯ ให้เขียนแผนทยอยทำในแต่ละปีกระทั่งครบ 5 ปี และ 10 ปี หมายถึงต้องทยอยทำโดยระบุไว้ใน

แผนว่า ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะต้องไม่เกิดความเสียหายต่อ สอ.กฟภ. คือ หากราคาต่ำกว่าราคาทุนก็ไม่ต้อง

ขาย และได้สอบถามกับตัวแทนกรมส่งเสริมฯ แล้ว ในกรณีที ่ตามแผนเฉลี ่ยการขายในแต่ละปีแล้วยังไม่ขาย                  

สามารถทำได ้
 

รองประธาน (คุณวัลลภ) :    มีเงื่อนไข 2 ข้อ ในการทำแผน คือ 

 1. หุ้นต่างๆ ที่ขายจะต้องไม่เกิดความเสียหายกับ สอ.กฟภ. 
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 2. แผนทุกปีต้องมี Rolling เป็นแผนที่ยืดหยุ่นได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และเนื่องจากไม่สามารถ

พยากรณ์ได้ว่าปีใดที่จะสามารถขายโดยไม่ขาดทุนได้ จึงตั้งแผนให้เฉลี่ยขายในแต่ละปีเท่าๆ กัน 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณวีระพงษ์)  : ขอสอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ใน 3 ประเด็น ดังนี้  

 1. หากในปีใดสามารถขายหุ้นสามัญตัวใดตัวหนึ่งได้ การขายดังกล่าวหากได้กำไร จะรับรู้เป็นรายได้ของ

สหกรณ์หรือไม่ และหากการขายดังกล่าวขาดทุน จะรับรู้เป็นขาดทุนหรือไม่ และมูลค่าตัดจำหน่ายในแต่ละ บลจ.                 

จะลดลงหรือไม ่

 2. ตามแผนการพยากรณ์ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง ทุนสำรองคำนวณ ณ วันใด 

 3. ในแต่ละ บลจ. ถือหุ้นสามัญ AOT, PTTEP และ OR ในสัดส่วนที่ต่างกัน สหกรณ์มีวิธีการแบ่งสัดส่วน

การขายอย่างไรให้เป็นไปตามแผน 
 

ประธาน  : ขอตอบคำถามผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณวีระพงษ์) ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 หากขายหุ้นสามัญแล้วเกิดกำไรก็จะทำให้มูลค่าใน บลจ. เพิ่มขึ้น คือการขายแบบไม่นำเงิน

ออกมาเป็นรายได้ของสหกรณ์ แต่จะยังคงอยู่ใน บลจ. ส่วนเรื่องการขายขาดทุน จะเกิดในกรณีท่ีโดนบังคับขาย ก็จะเป็น

ผลทำให้เกิดการขาดทุน แต่จะต้องพิจารณาว่าการถูกบังคับขายจะเกิดขึ้นหรือไม่ 

 ประเด็นที่ 2  ทุนสำรองคำนวณ ณ วันสิ้นปีก่อนหน้า 

 ประเด็นที่ 3 เป็นวิธีปฏิบัติที่คณะอนุกรรมการการลงทุนจะต้องพิจารณาบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตาม

แผนที่กำหนด 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์)  :  หากถูกบังคับขายขาดทุน ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจะเป็นความรับผิดชอบของ บลจ. หรือสหกรณ์ 

เนื่องจากในตอนที่ซื้อ บลจ. ซื้อตามที่สหกรณ์แจ้ง เมื่อมีการขายขาดทุนจะส่งผลให้ผลการดำเนินการของ บลจ. แย่ลง        

เมื่อถูกบังคับขายขาดทุนควรจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใด 
 

รองประธาน (คุณวัลลภ)  : ในความค ิดค ือจะไม ่ขายแน ่นอนหากขาดทุน เพราะหากถ ือไว ้ก ็ ไม ่ เกิด                   

ความเสียหายต่อสหกรณ์ แต่หากตัดสินใจขายต่ำกว่าทุน จะส่งผลให้เกิดการขาดทุนในทันที ซึ่งจะต้องตอบคำถาม

ของสมาชิกให้ได้ว่าใช้หลักการใดในการตัดสินใจขาย ยังมีเรื่องที่สหกรณ์ต้องพูดคุยกับนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าหาก

สหกรณ์ได้พยายามปฎิบัติตามกฎกระทรวงฯ แล้ว แต่ไม่สามารถขายหุ้นได้หมดตามที่กำหนด จะมีวิธีการดำเนินการ

อย่างไร 
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ประธาน  : ขอเสริมเหตุผลเพ่ิมเติม 2 ข้อ ดังนี้ 

 1. นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งว่าจะพิจารณาทบทวนกฏกระทรวงฯ ใหม่ โดยจะแก้ไขให้สามารถลงทุน AOT                 

เกิน 10% ได้  

 2. นายทะเบียนสหกรณ์มีความยืดหยุ่นเรื่องการขายหุ้นสามัญ เช่น บางสหกรณ์ถือหุ้น SCB ในราคาที่สูงมาก 

และถือมา 12 ปี โดยแจ้งนายทะเบียนฯ ว่าราคา SCB ในขณะนี้ต่ำมาก หากขายจะเกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ และ

นายทะเบียนฯ ก็อนุโลมให้ ดังนั้นปัญหาการบังคับขายขาดทุนไม่น่ากังวล 
 

สมาชิก (คุณธีระพงศ์) : เนื ่องจากช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี ่ยนแปลงประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 

กรรมการที ่มีความรู ้ได้พ้นวาระในปีนี้หลายท่าน และกรรมการชุดใหม่จะเป็นใครก็ยังไม่ทราบ หากจะฝากให้

คณะกรรมการหรือผู้จัดการจัดประชุมวิสามัญอีกครั้ง เพื่อชี้แจงเฉพาะเรื่อง บลจ. ได้หรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ

มากกับสหกรณ ์
 

ประธาน  : ในแผนการลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2567 หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ จะต้องเสนอแผนให้

นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ ซึ่งแผนดังกล่าวจะเป็นแผนหลักที่จะต้องดำเนินการ กรรมการจะเป็นใครก็จะต้องดำเนินการ

ตามแผนนี้เท่านั้น 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์)  : กรรมการจะหมดวาระหลายท่าน ฝากผู ้จัดการและรองผู ้จัดการ ในเรื ่องของการลงทุน               

หากถือไว้ไม่ขายเนื่องจากขาดทุน จนท้ายที่สุดราคาลงไปเรื่อยๆ จะเกิดผลเสียมากกว่า ฝากให้ บลจ. พิจารณาว่า                

จุดใดที่สามารถขายได้เพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับสหกรณ์  
   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการฝากเงินและ

การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยน พ.ศ. 2567  ตามเสนอ และในภายหน้าหาก                          

กฎกระทรวงฯ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ มีประกาศเปลี่ยนแปลงการลงทุนที่ต่างไป จากที่กฎกระทรวงกำหนดไว้เดิม 

ให้คณะกรรมการดำเนินการสามารถปรับเปลี ่ยนแผนการลงทุนได้ตามความเหมาะสมตามประกาศดังกล่าว                   

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ สอ.กฟภ. โดยไม่ต้องนำเสนอที่ประชุมใหญ่ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.10 อนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน ประจำปี 2568 
เลขานุการ : ตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่ 3)                    
พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564                  
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ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 5(7) ให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ขนาดใหญ่มี
หน้าที่กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ นั้น 
 คณะกรรมการดำเนินการชุดที ่ 28 ในการประชุมคร ั ้งที ่  15/2567 ว ันที ่ 29 มกราคม 2568                 
ได้พิจารณากำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน ประจำปี 2568 เรียบร้อยแล้ว จึงมีมติให้นำเสนอ
นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยสรุปได้ดังนี้  

1. การลงทุนในตราสารหนี้ ไม่เกินร้อยละ 80 
2. การลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และหรือลงทุนโดย สอ.กฟภ. ไม่เกินร้อยละ 60 
3. ลงทุนกองทุนรวมโครงสร ้างพื ้นฐานภาคร ัฐ EGATIF ไม ่เก ินจำนวน 2,259.02 ล ้านบาท                          

(ไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2567) 

4. การฝากประจำ และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินในชุมนุมสหกรณ์ ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 
5. การลงทุนข้อ 1 – 3 รวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,030 ล้านบาท ทั ้งนี ้ในภายหน้า                   

หากประกาศกฎกระทรวงฯ มีการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการดำเนินการสามารถปรับเพิ่มวงเงิน

ลงทุน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,400 ล้านบาท (เท่ากับปี 2567)  

 สำหรับการลงทุนในตราสารทุนของ บมจ. 4 แห่งคือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY), บมจ.

ธนาคารกรุงเทพ (BBL), บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) (บมจ.เอสซีบีเอกซ์) รวมกัน

จะไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 
 

 จึงนำเสนอที ่ประชุมใหญ่เพื ่อพิจารณาอนุมัติ โดยที ่ประชุมใหญ่จะต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก                          
ตามข้อบังคับข้อ 83 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : 1. การนำเสนอที่มีการอ้างถึง ขอให้แนบหนังสือของนายทะเบียนวันที่ 27 สิงหาคม 2567            

มาด้วย 

     2. เป็นการลงทุนเฉพาะปี 2568 ซึ่งเป็นการลงทุนเพ่ิมใช่หรือไม่ และการลงทุนของปี 2568 

นี้เป็นการลงทุนผ่าน บลจ. หรือลงทุนเอง และหุ้นการบินไทยเก่ียวด้วยหรือไม่ 

รองประธาน (คุณวัลลภ) :    ปี 2568 เป็นการลงทุนเพิ่มจากเดิม 3,030 ล้านบาท ส่วนการบินไทยไม่มี            

การลงทุนเพ่ิมแต่จะขายออก 
 

ประธาน  :    หุ้นการบินไทยไม่เก่ียวกับ บลจ. เพราะผู้ถือหุ้นคือ สอ.กฟภ. โดยตรง 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณวีระพงษ์)  : ตามแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน ประจำปี 2568 ข้อ 5 กำหนดว่าการลงทุน

ข้อ 1 – 3 รวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,030 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินลงทุน 3,030 ล้านบาท มาจากการขาย
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หุ้นสามัญ AOT, OR และ PTTEP ร่วมด้วย แต่หากจำนวนเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญตามแผนการลงทุนเพื่อให้

เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ จะยังคงอยู่ใน บลจ. เช่นเดิม ไม่นำเงินออกมาเป็นรายได้ ก็จะต้องปรับแผนการฝากและ

การลงทุนในปี 2568 ใหม่  
 

รองประธาน (คุณวัลลภ)  :  ที่กำหนดว่าการลงทุนข้อ 1 – 3 รวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ,030 ล้านบาท              

มาจาก 3 ส่วน ดังนี้ 

 1. ขายหุ้นสามัญ AOT, OR และ PTTEP ตามแผนการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ รวมเป็น

จำนวนเงินประมาณ 580 ล้านบาท แต่ในหลักการตามวาระที่ 6.9 จะให้ บลจ. บริหารต่อในเงินส่วนนี้  

 2. หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,300 ล้านบาท 

 3. จำนวนเงินลงทุนเฉลี่ยเพิ่มเติม 10 ปี ของส่วนต่างระหว่างเงินลงทุนในปี 2567 กับประมาณการทุนสำรอง

รวมกับทุนเรือนหุ้นปี 2577 โดยเฉี่ยลงทุนเพ่ิมได้ปีละประมาณ 106 ล้านบาท 

 รวมทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว จะสามารถลงทุนในปี 2568 ได้ประมาณ 3,030 ล้านบาท 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณวีระพงษ์)  : ในวาระที่ 6.9 ประธานชี้แจงว่าในกรณีที่ขายหุ้นสามัญ AOT, OR และ 

PTTEP ตามแผนการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ เงินที่ขายได้จะยังคงให้ บลจ. บริหารต่อ ดังนั้นเงินลงทุน

จำนวน 580 ล้านบาท ก็ไม่ควรบวกเพ่ิมในแผนการฝากและการลงทุน ประจำปี 2568 แต่หากขายหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว

นำเงินออกมาเป็นรายได้ของสหกรณ์สามารถบวกเพิ่มในแผนการฝากและการลงทุน ประจำปี 2568 ได้ หากเป็นไปตาม

แนวทางที่ชี้แจงในวาระที่ 6.9 แผนการฝากและการลงทุนฯ ข้อ 5 การลงทุนข้อ 1 – 3 รวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินไม่

เกิน 3,030 ล้านบาท จะเป็นจำนวนที่ผิด 

ประธาน  : ตามหลักการของผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณวีระพงษ์) เป็นหลักการที่ถูกต้อง เพราะเป็นสิ่งที่เมื่อขาย

แล้วเงินยังอยู่ใน บลจ. โดย บลจ. สามารถนำไปซื้อหุ้นตัวอื่นได้ ดังนั้น จึงต้องปรับการลงทุนในข้อ 5 จาก 3,030           

ล้านบาท เป็น 2,400 ล้านบาท 
 

เลขานุการ :  แก้ไข ข้อ 5 การลงทุน 1-3 รวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400 ล้านบาท 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน ประจำปี 2568   
ตามเสนอ โดยให้แก้ไขแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน ประจำปี 2568 ข้อ 5 เดิม “การลงทุนข้อ 1 – 3 รวมกันแล้ว
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,030 ล้านบาท” เป็น “การลงทุนข้อ 1 – 3 รวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400                  
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ล้านบาท ทั้งนี้ ในภายหน้าหากประกาศกฎกระทรวงฯ มีการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการดำเนินการสามารถปรับ
เพ่ิมวงเงินลงทุน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,400 ล้านบาท (เท่ากับปี 2567)” 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.11 คัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2568 
เลขานุการ : ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 หมวดที่ 4 ข้อ 
29 การตรวจสอบบัญชี “บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยผู้ตรวจสอบบัญชี  ซึ่ง
นายทะเบียนแต่งตั้ง” และตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชน เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางการสรรหาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ 
  สำหรับปี 2568 นี้ สหกรณ์ได้มีประกาศเลขที่ 47/2567 เรื่อง การเสนอบริการจ้างสอบบัญชี สำหรับปี
ทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยระบุขอบเขตงานตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจสอบ และการให้บริการ
อื่น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดไว้ ปรากฎว่ามีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่
สนใจเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีมาจำนวน 2 ราย ตามข้อมูลดังนี้ 
 

รายละเอียด 
การเสนอบริการสอบบัญช ี

บริษัท เอ็น.เอส.เค.  
สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 

บริษัท วรกรและสุชาดา 
สอบบัญชี จำกัด 

1. ช่ือผู้สอบบัญช ี 1. นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร ์
   ทะเบียนเลขท่ี 10136 
2. นางสาวจันตา โปทาเมือง 
   ทะเบียนเลขท่ี 11032 

1. ดร.วรกร แซม่เมืองปัก 
   ทะเบียนเลขท่ี 3579 
 

2. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบญัชี 
- จำนวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 
 
- จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบญัชี 

 
- เข้าตรวจสอบ 6 ครั้ง/ปี   

(ครั้งละ 3-5 วันทำการ) 
- ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 
- เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

(ครั้งละ 2-3 วันทำการ) 
- ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี ไม่น้อยกว่า 5 คน 

3. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 
- รายงานระหว่างป ี
 
 
- รายงานประจำป ี
 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่าง

ปีให้สหกรณ์ทราบทุกครั้งท่ีตรวจสอบ 
 

- รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตาม
ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์กำหนด 

 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี               

รายไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง)                   
ให้สหกรณ์ทราบ 

-  รายงานการสอบบญัชีประจำปี ตาม
ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์กำหนด 

4. ระยะเวลารับรองงบการเงิน ภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับ 
งบการเงินจากสหกรณ ์

ภายใน 5 วัน นับจากวันท่ีสหกรณ ์
ส่งงบการเงินให้ตรวจสอบ 
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5. บริการอื่น ๆ 1. ให้คำแนะนำด้านการบริหารการเงิน 
การบัญชี โดยไม่คดิมลูค่า 
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการตามที่สหกรณ์
ร้องขออย่างเหมาะสม 

1. ให้คำแนะนำด้านการบริหารการเงิน 
การบัญชี โดยไม่คดิมลูค่า 
2. เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการตามที่สหกรณ์
ร้องขอ 

6. ค่าธรรมเนยีมการสอบบัญช ี 220,000.00 บาท 250,000.00 บาท 
 

 ในการนี้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในการประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567               
ได้พิจารณารายละเอียดตามที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 รายเสนอแล้ว มีรายละเอียดถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ สอ.กฟภ.
กำหนด ปรากฏว่า บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 220,000 บาท จึงได้
ต่อรองราคากับบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทฯ ยินดีลดราคาคงเหลือ 210,000 บาท ทั้งนี้การคัดเลือกหรือสรรหา
ผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ใน
การประชุมครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
เลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2568 
 

 จ ึงเสนอที ่ประช ุมใหญ ่เพ ื ่อโปรดพ ิจารณาคัดเล ือกผ ู ้สอบบ ัญช ีและกำหนดค ่าธรรมเน ียม                    
การสอบบัญชี โดยที่ประชุมใหญ่จะต้องมีคะแนนเสียงข้างมาก ตามข้อบังคับข้อ 83 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ขอทักท้วง 

   1. เขียนไว้ชัดเจนว่าการชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต้องใช้บุคคลที่มีชื่อลำดับที่ 1 หากบุคคล

ที่ 1 ไม่มาให้ใช้คนที่ 2 แต่ให้อำนาจกรรมการ เมื่อเลือกผู้สอบบัญชีได้แล้วแต่ยังทำงานไม่ได้เนื่องจากต้องส่งรายชื่อ

ให้กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติ โดยใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 เดือน กว่าจะ

ตรวจสอบบัญชีได้จริงก็ประมาณเดือนเมษายน บัญชีผ่านไปแล้ว 4 เดือน การจะเข้าตรวจสอบ 6 ครั้งต่อปี แต่ที่ผ่าน

มาในรายงานการประชุมใหญ่ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจเพียง 2 ครั้ง เป็นการทำผิดเงื่อนไข 

   2. รายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีที่ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่ ไม่ตรงกับชื่อผู้สอบบัญชีที่กำหนดไว้ใน TOR  

   3. ไม่มีผู้สอบบัญชีเข้าชี้แจงแต่เป็นการชี้แจงแบบ online  

  แสดงให้เห็นว่า บ.สามสิบสี่ออดิต ในปีที่แล้วตรวจสอบแค่ 2 ครั้ง โดยในเงื่อนไขเขียนไว้ตรวจสอบ 

6 ครั้ง มีการหักเงินหรือไม่ในส่วนที่ทำงานไม่ครบ 

  ในครั้งนี้ บ.เอ็น.เอส.เค. ก็เขียนไว้เข้าตรวจสอบ 6 ครั้งต่อปี จะได้เข้าเริ่มตรวจต้องรอหนังสืออนุมัติ

จากกรมตรวจสอบบัญชีฯ อาจต้องตรวจสอบในเดือน พ.ค.- มิ.ย. 2568 ต้องเข้าตรวจทุกเดือนจึงจะครบตามสัญญา 

6 ครั้งต่อปี หากทำไม่ได้จะทำอย่างไร 
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ประธาน  :    จากรายงานการประชุม บ.สามสิบสี ่ออดิต เข้ามารายงานให้คณะกรรมการทราบเพียง 2 ครั้ง 

เนื่องจากทางบริษัทจะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการดำเนินการทุก 3 เดือน เป็นการรายงานไม่ใช่การตรวจเพียง 2 ครั้ง 
 

ผจก.สอ.กฟภ.  :   บ. สามสิบสี่ออดิต เข้ามาตรวจเพียง 2-3 ครั้ง แต่มีรายงานว่าเข้ามาตรวจ จึงขอตรวจสอบข้อมูล

อีกครั้ง 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ :      ขอสรุปการสอบบัญชีดังนี้ บ. สามสิบสี่ออดิต เข้ามาตรวจสอบบัญชี 4 ครั้ง ตรวจครั้งที่ 1 

และ 2 รายงานพร้อมกันทั้งหมดประมาณเดือนกรกฎาคม– สิงหาคม 2567 จำนวนวันตรวจ 5 วัน แต่ไม่ทราบจำนวน

คน เนื่องจากสำนักงาน สอ.กฟภ. อยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม ทำให้ไม่มีพื ้นที่ใช้ในการตรวจสอบ               

ตรวจครั้งที่ 1 ไม่ได้รายงาน ตรวจครั้งที่ 2 คุณวิโรจน์ไม่ได้มาแต่มีผู้แทนมารายงาน ตรวจครั้งที่ 3 ประมาณ เดือน

ตุลาคม 2567 ผู ้แทนเป็นผู ้รายงานเช่นกันโดยเป็นการรายงานผ่าน online ตรวจครั ้งที ่ 4 หลังสิ ้นปี 2567                       

เป็นการตรวจปิดบัญชีเพ่ือเสนองบ และนำเสนอในท่ีประชุมใหญ่วันนี้ รวมการตรวจทั้งหมด 4 ครั้ง 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : แสดงให้เห็นว่า บ.สามสิบสี่ออดิต ตรวจไม่ครบตาม TOR ขอฝากคณะกรรมการนำไป

พิจารณาว่าจะมีเงื่อนไขอะไรบ้าง  

   ในส่วนของการคัดเลือกผู้สอบบัญชีปี 2568 หากอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะทำตามที่เขียนไว้

ได้หรือไม่ ขอให้ดำเนินการให้ชัดเจนโดย 

   1. มีการเซ็นชื ่อผู้เข้ามาตรวจสอบ และวันที ่เข้าตรวจสอบ เพื ่อให้กรรมการตรวจรับ                 

รวม 6 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน  

   2. มีรายงานการตรวจสอบให้ทราบในแต่ละครั้ง รวมถึงรายงานประจำปี 

   3. ผู้ที่เข้าตรวจสอบต้องมีในรายชื่อที่แจ้งไว้คือ คุณสิรวิชญ์ ฯ 
 

ประธาน  :    คงต้องอนุมัติตามที่เสนอมา และควบคุมให้เป็นไปตาม TOR  ฝ่ายจัดการต้องเตรียมตรวจสอบให้ได้

ตามท่ีบริษัทฯ เสนอมา 
 

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมฯ (คุณจิรพันธ์) :   ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องการจัดทำบัญชีและงบการเงิน เป็นหน้าที่ของ

สหกรณ์โดยคณะกรรมการ สาระสำคัญหลักของผู้สอบบัญชีคือ ตรวจสอบและความเห็นตามงบการเงินที่สหกรณ์

จัดทำ ผู้ที่ทำงบจริงและอธิบายงบได้ คือ สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นเพียงแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินที่

สหกรณ์จัดทำ  
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มติที่ประชุม ที ่ประช ุมม ีมต ิ เป ็นเอกฉ ันท ์ เล ือกบร ิษ ัท เอ ็น.เอส.เค. สอบบัญช ีและกฎหมาย จำกัด                     

โดยนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์  เป็นผู ้สอบบัญชีลำดับที ่ 1 และให้นางสาวจันตา โปทาเมือง เป็นผู ้สอบบัญชี                

ลำดับที่ 2 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 210,000 บาท 

  ท ั ้ งน ี ้  หากผ ู ้สอบบ ัญช ีลำด ับท ี ่  1 ไม ่สามารถปฏ ิบ ัต ิ งานตรวจสอบบ ัญช ีสหกรณ ์ ได้                             

ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจเสนอรายชื ่อผู ้สอบบัญชีลำดับต่อไปเป็นผู ้สอบบัญชีแทน เพื ่อนำเสนอ                     

นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งต่อไป โดยมิต้องเรียกประชุมวิสามัญ 
 

ระเบียบวาระท่ี  7     แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
เลขานุการ : สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 

2568 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้ง โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)) เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ตามข้อบังคับ

สหกรณ์ พ.ศ. 2565 ได้เสร็จสิ้นแล้ว  
 

 จึงขอให้ประธานกรรมการรายงานผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 
 

ประธานอำนวยการเลือกตั้ง  :  ขอรายงานผลคะแนนการเลือกตั ้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2568  จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 13 หน่วย ดังนี้ 

- สมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้ง จำนวน 34,535 คน 
- แสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 26,654 คน  
- ใช้สิทธิ์ลงคะแนน จำนวน 26,641 คน  
- มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครคนใด จำนวน 1,355 คน  

1. รายงานคะแนนผลการเลือกตั ้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

ประจำปี 2568  

- สมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้ง จำนวน 34,535 คน 

- แสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 26,654 คน  

- ใช้สิทธิ์ลงคะแนน จำนวน 26,641 คน  

- มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครคนใด จำนวน 1,355 คน 

ลำดับที่ 1  ว่าที่ร้อยโทสุพจน์  ใช้บางยาง หมายเลข 1 ได้คะแนน 16,226 คะแนน 
ลำดับที่ 2  นายปิยพจน์  รุธิรโก  หมายเลข 2 ได้คะแนน 9,060 คะแนน 
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2. รายงานคะแนนผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

ประจำปี 2568  

- สมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้ง จำนวน 34,535 คน 

- แสดงตนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 26,654 คน  

- ใช้สิทธิ์ลงคะแนน จำนวน 26,645 คน  

- มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครคนใด จำนวน 626 คน 

  ลำดับที่ 1 นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ หมายเลข 1 ได้คะแนน 14,656 คะแนน 
  ลำดับที่ 2 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ หมายเลข 13 ได้คะแนน 13,073 คะแนน 
  ลำดับที่ 3 นายวัฒนา แพกุล  หมายเลข 5 ได้คะแนน 12,704 คะแนน 
  ลำดับที่ 4 นายธนะ โชคพระสมบัติ หมายเลข 4 ได้คะแนน 12,395 คะแนน 
  ลำดับที่ 5 นายเมธี  บุญพรหม หมายเลข 2 ได้คะแนน 12,152 คะแนน 
  ลำดับที่ 6 นายรุ่งโรจน์  ชาญมานิต หมายเลข  3 ได้คะแนน 11,871 คะแนน 
  ลำดับที่ 7 นายชาติชาย  ภุมรินทร์ หมายเลข  12 ได้คะแนน 9,505 คะแนน 
  ลำดับที่ 8 นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี  หมายเลข  9 ได้คะแนน 8,075 คะแนน   

(วาระ 1 ปี แทนผู้สมัครพ้นวาระก่อน) 
  ลำดับที่ 9 นายสมปอง  ดำรงอ่องตระกูล หมายเลข  10 ได้คะแนน 7,897 คะแนน 
  ลำดับที่ 10 นายอภิวัฒน์  บัญชาจารุรัตน์ หมายเลข  14 ได้คะแนน 7,754 คะแนน 
  ลำดับที่ 11 นายสุชาติ  โชติกธีรกุล หมายเลข  11 ได้คะแนน 6,753 คะแนน 
  ลำดับที่ 12 นายศิริวงศ์  ศิริพรพิสุทธิ์ หมายเลข  6 ได้คะแนน 6,684 คะแนน 
  ลำดับที่ 13 นางขวัญรัศม์  อุดมพิพัฒศิริ หมายเลข  7 ได้คะแนน  6,275 คะแนน 
  ลำดับที่ 14 นางสาวณัฐชานันท์  ปริญญาศาสตร์ หมายเลข  16 ได้คะแนน 5,524 คะแนน 
  ลำดับที่ 15 นายวิชัย  ไกรศรีวรรธนะ หมายเลข  15 ได้คะแนน 4,354 คะแนน 
  ลำดับที่ 16 นายกัญจน์  วงศ์วิวัฒน์ หมายเลข  8 ได้คะแนน 4,229 คะแนน 
  ลำดับที่ 17 นายวิทู  สุขปลื้ม  หมายเลข  17 ได้คะแนน 3,303 คะแนน 
  ลำดับที่ 18 นายพยงค์  พวงศรีพงศ ์ หมายเลข  18 ได้คะแนน 2,924 คะแนน 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ประธาน :  โดยสรุปผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ คือ ว่าที่ร้อยโทสุพจน์ ใช้บางยาง ผู้สมัครหมายเลข 
1 ผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ชุด รวม 8 ท่าน ดังนี้ 
ชุดที่ 1 ดำรงวาระตามตำแหน่ง 2 ปี  
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ลำดับที่ 1 นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์  
 ลำดับที่ 2 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ   

ลำดับที่ 3 นายวัฒนา แพกุล    
 ลำดับที่ 4 นายธนะ โชคพระสมบัติ   
 ลำดับที่ 5 นายเมธี  บุญพรหม   
 ลำดับที่ 6 นายรุ่งโรจน์  ชาญมานิต   
 ลำดับที่ 7 นายชาติชาย  ภุมรินทร์    
ชุดที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 8 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 1 ปี ทดแทนผู้ที่พ้นวาระไปก่อน  
 ลำดับที่ 8 นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี 
 

สมาชิก (คุณจตุธรรม) : สอบถามการแสดงผลคะแนนขอให้แสดงเป็นแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้หรือไม่หากไม่ผิด
ระเบียบ 
 

ประธาน :  เรื่องนีอ้ยู่ในอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 
 

รองประธานอำนวยการเลือกตั้ง  :  การแจกแจงผลคะแนนการเลือกตั้ง 13 หน่วยเลือกตั้ง ประกาศผลที่
สำนักงานใหญ่โดยการส่งผลการเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 13 หน่วย ในเวลา 14.00 น.  หลังปิดเลือกตั้งทันที 
และไม่แสดงหน่วยเลือกตั้งเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิส่วนบุคคลในการลงคะแนนของสมาชิก และการเปิดเผยคะแนนแต่
ละหน่วยอาจส่งผลต่อสมาชิกในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ 
 

มติที่ประชุม รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จำกัด ชุดที่ 29 
 

ระเบียบวาระท่ี  8     เรื่องอ่ืนๆ 
เลขานุการ  : สมาชิกฯทำเรื่องอุทธรณ์ผ่านผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมใหญ่ โดยในข้อบังคับกำหนดไว้ให้คณะกรรมการจะต้องพิจารณานำเข้าเป็น
วาระในการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่  

ระเบียบวาระท่ี 8.1  พิจารณาการขออุทธรณ์กลับเข้าเป็นสมาชิกต่อที่ประชุมใหญ่ 

เลขานุการ  : เนื ่องจากมีสมาชิกผิดนัดชำระหนี ้งวดเงินกู ้ จึงถูกให้ออกจากสหกรณ์โดยมติคณะกรรมการ

ดำเนินการ แต่มีสมาชิกที่อุทธรณ์ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกจำนวน 4 ราย โดยขอไม่เปิดเผยชื่อ แต่เปิดเผยเพียงเลข

สมาชิกได้แก่สมาชิกเลขท่ี 068306, 032454, 186906 และ 188821 
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ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณวีระพงศ์) :   เนื่องจากเป็นวาระที่มาหลังจากจัดทำหนังสือการประชุมใหญ่แล้ว               
จึงไม่ได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์แล้วผิดนัดชำระ 2 ครั้งติดต่อกัน หรือ 3 ครั้ง โดยผิด
นัดครั้งเว้นครั้ง รวมผิดนัด 3 ครั้ง คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาให้ออกจากสหกรณ์  หมายถึงให้ขาดจากการเป็น
สมาชิก แต่ในข้อบังคับและระเบียบของนายทะเบียนกำหนดไว้ว่า สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์หรือขากการเป็น
สมาชิกสามารถอุทธรณ์ได้โดยแจ้งเหตุผลที่ผิดนัดชำระ และให้อุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ เนื่องจากมีหน้าที่
ตรวจสอบและสรุปให้คณะกรรมการเพ่ือนำเข้าที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ตัดสินการอุทธรณ์ของสมาชิก
สมควรให้กลับเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่โดยการลงมติเสียงข้างมาก จึงขอนำเสนอเป็นรายบุคคล โดยไม่เปิดเผยชื่อ
เนื่องจากเป็นกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล และ พรบ.ทวงถามหนี้ห้ามเปิดเผยลูกหนี้ให้กับบุคคลอ่ืน 
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ไม่เห็นด้วยกับการที่สมาชิกมาขออุทธรณ์แต่ไม่ยินยอมให้เปิดเผยชื่อ หากเจ้าตัวไม่อยู่ก็ควร
ติดต่อขอให้เปิดเผยชื่อ หากไม่เปิดเผยชื่อก็ขอไม่พิจารณา 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณวีระพงศ์) : หากผู้อุทธรณ์ไม่ยินยอมให้เปิดเผยชื่อ ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอาจ
ถูกฟ้องร้อง หากสมาชิกไม่เห็นด้วยก็ยกมือไม่ผ่าน  
 

สมาชิก (คุณปิยพจน์) : ไม่ใช่ยกมือไม่ผ่านเพราะไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ แต่ยกมือไม่ผ่านเพราะผู ้ตรวจไม่
นำเสนอข้อมูลมากเพียงพอในการพิจารณา 
 

8.1.1 นาย...พ......................... สมาชิกเลขท่ี 068306 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบกิจการ  

นาย...พ.........................  สมาชิกเลขท่ี 068306 มีหุ้นสะสม 3,000,000.- บาท  

 สาเหตุการผิดนัดชำระหนี้  

1. ไม่ได้รับเอกสารเพราะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 

2. ไม่ได้รับหนังสือส่วนโทรศัพท์คิดว่าเป็นพวกมิจฉาชีพ 

3. ปัญหาสุขภาพต้องไปพักฟ้ืนที่บ้านญาติ 
  

ข้อมูลการชำระหนี้ 

  1.  กู้เงินสามัญธนวัฒน์ จำนวน 500,000.- บาท เมื่อปี 2557 ผ่อนชำระเดือนละ 4,990.- บาท 

ผ่อนชำระมาตลอดจนเกษียณอายุ ก็ผ่อนชำระต่อจนถึง ก.พ.67 ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ที่ค้า ง ทั้งหมด 49,122.90.- 

บาท เมื่อได้รับแจ้งก็ชำระหนี้ แต่ได้นำเงินมาชำระหลังวันแจ้งไปหลายวัน จึงมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 120.79 บาท 

สมาชิกเข้าใจผิดคิดว่าชำระหนี้หมดแล้ว จึงไม่ได้ชำระทำให้ค้างไปจนสิ้นปี 2567     

2.  กู้เงิน ATM ใช้หุ้นค้ำประกันจำนวน 50,000.- บาท เมื่อปี 2557 ผ่อนชำระเดือนละ 2,930.- บาท 

- ผ่อนชำระมาได้ตลอดจนเมื่อ 25 ม.ค.62 ผ่อนชำระหมด      
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- เบิกเงินกู้ใหม่และผ่อนหมดอีกครั้งเมื่อ 9 ก.ย.67       

- เบิกเงินกู้ใหม่เดือน ก.ย.67 15,000.- บาท เดือน ต.ค.67 26,000.- บาท ไม่ได้ส่งเงินงวด

เดือน ก.ย., ต.ค., พ.ย.และ ธ.ค. รวม 4 เดือน ยอดค้างชำระ 41,000.- บาท   

- ถูกเสนอให้ออกจากสหกรณ์ เดือน ธ.ค.67  
 

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณาการขออุทธรณ์ของสมาชิกดังกล่าว การลงมติใช้เสียงข้าง

มากเป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 

มตที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

1. เห ็นชอบให้นาย...พ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  สมาช ิกเลขที ่  068306 กล ับเข ้าเป ็นสมาช ิกสหกรณ์                         

โดยคืนสิทธิการซื้อหุ้นของสมาชิก เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาทเช่นเดิม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

  เห็นชอบจำนวน 127 เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน 52 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 14 เสียง 

 2. ในกรณีที ่สมาชิกมีพฤติกรรมการผิดชำระหนี ้อ ีก ทำให้ถ ูกให้ออกจากสหกรณ์ ที ่ประชุม ใหญ่                       

ขอสงวนสิทธิไม่รับอุทธรณ์กลับเข้าเป็นสมาชิก 

 

8.1.2 นางสาว...ป................................ สมาชิกเลขที่ 032454 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางสาว...ป................................  สมาชิกเลขท่ี 032454 มีหุ้นสะสม 1,103,800.- บาท   

สาเหตุการผิดนัดชำระหนี้  

 สมาชิกแจ้งว่าได้เข้ามาตรวจสอบการเป็นหนี้ค้างและได้มาชำระหนี้เป็นปัจจุบัน 
 

ข้อมูลการชำระหนี้ 

 กู้เงินสามัญใช้หุ้นค้ำฯ จำนวน 993,000.- บาท เมื่อ พ.ย.61 ผ่อนเดือนละ 9,700.- บาท  

- ผ่อนชำระมาได้ตลอดจนถึง 1 มี.ค.62 และชำระพิเศษเมื่อ 15 มี.ค.66 จำนวน 59,715.58 บาท   

- ผิดนัดไม่ได้ชำระเดือน เม.ย.66          

- ชำระได้เดือน พ.ค., มิ.ย.66          

- ผิดนัดไม่ได้ชำระเดือน ก.ค.66          

- ชำระได้เดือน ส.ค.66           

- ผิดนัดไม่ได้ชำระเดือน ก.ย., ต.ค., พ.ย.66      
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- ชำระได้เดือน ธ.ค.66  และชำระพิเศษเดือน ม.ค., ก.พ., มี.ค.67 จำนวน 48,500.- บาท   

- ผิดนัดไม่ได้ชำระเดือน เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.67      

- ชำระได้เดือน ต.ค.67 โดยชำระพิเศษ 58,200.- บาท       

- ผิดนัดไม่ได้ชำระเดือน พ.ย.67          

- ชำระได้เดือน ธ.ค.67 (6 ธ.ค.67) โดยชำระพิเศษ 19,400.- บาท      

- ถูกเสนอให้ออกจากสหกรณ์ เดือน ธ.ค.67       
 

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณาการขออุทธรณ์ของสมาชิกดังกล่าว การลงมติใช้เสียงข้าง

มากเป็นเกณฑ์ตัดสิน 
 

ผจก.สอ.กฟภ. :   สมาชิกรายนี้ได้รับทราบจาก สอ.กฟภ. พร้อมทั้งตกลงในการเปลี่ยนสัญญา แต่ก็ไม่มาเปลี่ยน
สัญญา สอ.กฟภ. ได้มีหนังสือทวงถามไปอีกครั้งในวันที่ 26 ให้มาชำระหนี้ หากไม่มาชำระจะถูกปลดออกจากสมาชิก 
สมาชิกกู้เงินสามัญโดยใช้หุ้นค้ำและยอมให้ สอ.กฟภ.ปลดออกจากสมาชิก แต่ไม่ทราบสาเหตุที่ภายหลังอุทธรณ์  

จากระเบียบนายทะเบียนในปัจจุบันหากสมาชิกผ่อนชำระไม่ต่อเนื่อง แต่ขาดส่งเป็นบางเดือน              
ส่งบ้าง ไม่ส่งบ้าง นายทะเบียนให้คิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยนับงวดที่ขาดส่ง ในจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 34 
ราย หากไม่ปลดออกจากสมาชิก จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  ปัจจุบันมีสมาชิกขาดส่งทำให้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย               
จะสูญประมาณ 10 ล้านบาท หากกลับเข้ามาเป็นสมาชิกอีกก็ยังต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากระเบียบ             
นายทะเบียนกำหนดว่าเมื่อตั้งไว้แล้วจะลดไม่ได้จนกว่าจะเคลียร์หนี้หมด 

 

ประธาน : ขอขยายความเพิ่มเติม การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้จะเป็นรายจ่ายของสหกรณ์  และส่งผลต่อ
สมาชิกในภาพรวม 
 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้นางสาว...ป................................ สมาชิกเลขที่ 032454 กลับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์                 

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

  เห็นชอบจำนวน 41 เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน 133 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 19 เสียง 

 
8.1.3  นาย.......................................... สมาชิกเลขท่ี 186906 

 8.1.4  นาย.......................................... สมาชิกเลขท่ี 188821 
 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมจึงเห็นว่าไม่สามารถรับพิจารณา เนื่องจากไม่สามารถเปิดเผยชื่อสมาชิกทั้ง 2 ราย ว่าเป็นผู้ใด 
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รายงานการประชุมใหญส่ามญั ประจำปี 2567 
 

ประธาน :  กล่าวขอบคุณสมาชิกในห้องประชุมทั ้ง 13 แห่ง ที ่เข้าร่วมประชุมและมีข้อเสนอแนะต่างๆ                     
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะรับไปพิจารณานำไปดำเนินการตามเหตุผลและความเหมาะสมต่างๆ ที่จะดำเนินการ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆ คน โดยเฉพาะคณะกรรมการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่จัดการประชุม ขอให้ทุกท่านโชคดี
และขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 19.50 น. 
 
 
          เสรี  ปรชัญกุล ประธานในที่ประชุม 
         (นายเสรี  ปรัชญกุล) 
                         ประธานกรรมการ 
 
 
       รณภา  ทองโปร่ง           ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                        (นายรณภา  ทองโปร่ง) 
                กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 
 
 
 
 

สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมท่านใด เห็นว่าสมควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม  
ร่างรายงานการประชุมนี้ ในหัวข้อใดหรือส่วนใด ขอให้แจ้งข้อความนั้น 
ไปที่สหกรณ์เพ่ือจะได้พิจารณาปรับแก้ไขต่อไป 
          

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 


